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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสพุล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตพุล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายอรรคพล  จติตะมัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จุลลาบุดด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรดีา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๙.  นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๐. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๑. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศกึษา 
 ๑๒. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๓. นางฐติิรตัน  ประเสริฐศร ี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ 
 ๑๔. นางสาวประพตัตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๕. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
 ๑๖. นางสาวนาฏญา วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 
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 ๑๗. นายจเร  ขุมดินพิทกัษ  หัวหนาฝายการโยธา 
๑๘. นางภัทรรวี  สมสอาด  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๙. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๐. นายสันต ิ ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
๒๑. นางสาวธดิารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 

 ๒๒. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธรุการชำนาญงาน 
 ๒๓. นายธนโชติ  งามรูป   เจาพนักงานประชาสัมพนัธชำนาญงาน 
 ๒๔. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทัว่ไป 
 ๒๕. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางทั่วไป 
 ๒๖. นางชนิสรา  วงษศริ ิ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี
 ๒๗. นายสวุรรณ  โพคา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๓ 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาที่ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานที่เขา

รวมการประชุมในครั้งน้ี รวมถึงผูชมที่รับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล 
วันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๓ ประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ 
หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากนั้นได
นำเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ สืบเน่ืองจากใน 
ประธานสภาเทศบาล ตอนแรกเราจะนัดประชุมกันในวันที่ 23 ธันวาคมที่ผานมา แตดวยวามคีวาม

จำเปนที ่จะตองใชหองประชุมประกอบกับทานปลัดเทศบาลจะตองเปน
ประธานในการที ่จะพิจารณาเรื ่องเงินตกเบิกของขาราชการ จึงเลื ่อนวัน
ประชุมมาเปนวันที่ 25 ธันวาคมซึ่งตรงกับวันน้ี กอนอื่นตองขอแสดงความ
ยินดีกับเจาหนาที่ขาราชการทุกทานที่ไดรับเงินตกเบิก รวมถึงเรื่องของเงิน
โบนัสที่เจาหนาที่ทุกทานจะไดรับซึ่งถือวาเปนขวัญและกำลังใจใหกับทุกทาน
ในการที่จะทำงานใหกับองคกรตอไป สวนเรื่องตอมาคือสืบเนื่องจากชวงกอน
หนาน้ีมีการสอบสายบริหารของขาราชการเพื่อความกาวหนาทางดานอาชีพ
การงานของขาราชการทุกทาน ไมวาจะเปนการสอบเพื่อเปนผูอำนวยการกอง
หรือวาหัวหนาฝายตางๆ ซึ่งในเทศบาลของเรานั้นมีหลายทานที่จะยายไป
ดำรงตำแหนงเพื่อความกาวหนาของอาชีพการงาน ในวันน้ีจึงขออนุญาตที่จะ
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ใหทานคมสินธุ ประสมพืช รองปลัดเทศบาล เปนตัวแทนของทุกทานในการที่
จะกลาวในระเบียบวาระน้ี 

ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช    ตนขอเปนตัวแทนของขาราชการที่จะไดยายไปสูตำแหนงที่สูงข้ึน 
รองปลัดเทศบาล ในเดือนมกราคม นาจะมีประมาณ 2-3 คน ในสวนของตนจะไดยายไปเปน

ปลัดเทศบาล ระดับกลาง ที่เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
รอยเอ็ด อีกทานคือทานรองธวัชชัย  พลเสนา รองปลัดเทศบาล ซึ่งสอบเลื่อน
เปนตำแหนงปลัดเทศบาล ระดับกลางไดเชนกัน จะยายไปดำรงตำแหนงที่
เทศบาลบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม คาดวาจะได
เดินทางในวันที่ 2 มกราคม เชนกัน อีกทานคือคุณธิดารัตน  สุขดี ซึ่งสอบได
ในตำแหนงผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน สวนอีก
ทานหนึ่งคือทานหัวหนาสมาน  รินทวุฒิ ซึ่งสอบไดในตำแหนงผูอำนวยการ
กอง ระดับตน และจะยายไปดำรงตำแหนงในเดือนถัดไป ตนจึงถือโอกาสบอก
กลาวขาวดี ซึ่งขาราชการนั้นจุดหมาย คือ ความกาวหนาเปนหลัก สวนเรื่อง
ของการทำหนาที ่นั ้นพวกเราจะตองทำใหดีที ่ส ุดในฐานะขาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตนมาทำงานเทศบาลตำบลบานเปดครบ ๒ ป
ในวันที่ ๒ มกราคมพอดีไดมีโอกาสมีความกาวหนา ถามวาบานเปดใหอะไร
ตนมากหรือไม ตนขอบอกวาใหมากที่สุด ตนรับราชการมาหลายที่จึงไดเก็บ
ประสบการณที่ดีที่สุดไวกับตัวเอง สิ่งที่ไมดีนั้นไมมีตนไปที่ไหนก็มีแตสิ่งดีๆ 
เพราะตนเขาใจในบริบทของคณะผูบริหารวาทานคิดอยางไร ทานตองการทำ
อะไร ในสวนของสมาชิกสภาฯ นั้นทานก็ทำหนาที่ของทานในฐานะที่เปนเปน
สภาฯ มีหนาที่ในการตรวจสอบ ในสวนของขาราชการเราก็ทำหนาที่รักษา
กฎระเบียบใหเปนไปตามนโยบายตามความชอบธรรมและความถูกตอง ตน
ทำงานอยูที่บานเปดมา 2 ป แตเหมือนกับผานไปอยางรวดเร็วเพราะตน
ทำงานแบบมีความสุขไมกดดันหรือมีความเครียดใดๆ เทาที่ตนไดเห็นสมาชิก
สภาฯ ทุกทานอภิปรายในการประชุมซึ่งทุกทานทำหนาที่ไดเปนอยางดีสม
บทบาทตนขอชื่นชม แตอยางหนึ่งที่ตนภูมิใจกับเทศบาลตำบลบานเปดก็คือ
เทศบาลเราจะไดเปนเทศบาลเมืองบานเปดแลว ซึ่งเปนเมืองโดยขอเท็จจริง
เหมือนที่ตนเคยพูดไวตอนที่ออกไปประชาคม แตกตางกับเทศบาลตำบลทั่วไป
ที ่ม ีแตภ ูเขาลำเนาไพร ปาออย ปามัน แตของเราไมมีเลยมีแตอาคาร 
บานเรือนทั้งมีความเจริญ ความเปนจริงเปนเมืองแลว เพียงแตวาเราจะตอง
ดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย เราจะตองทำตามกระบวนการ
อยางไร แตสุดทายก็มาถึงจริงๆ มีประกาศแลวอยางที่ทานนายกเทศมนตรีได
เคยนำเรียนและไดมีภาพนำเสนอแลวตามที่เขาลงวาเรามีแนวเขตอยางไร
ต อไปก ็คงเป นเทศบาลเม ืองบานเป ด ท านประธานสภาก ็คงจะเปน
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานเปด สมาชิกสภาฯ ก็จะเปนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบานเปด ทานนายกเทศมนตรีก็จะเปนนายกเทศมนตรีเมืองบาน
เปด จะเกิดการปรับเปลี่ยนทุกอยางเราจะไดสวมใสเสื ้อตัวใหมที่สวยข้ึน
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กวาเดิม ทุกทานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ดวยเชนกันตั้งแตเริ่มตน
ซึ่งอาจมีอุปสรรคแตอุปสรรคนั้นสามารถผานไปได สุดทายแลวก็ประสบ
ความสำเร็จจริงๆ ในขั้นตอนของการทำหนาที่การปฏิบัติของแตละทานก็
ยังคงจะทำเชนเดิมตอไป ตนไดทำงานรวมกับทุกทานมา ๒ ปคงจะไมมีโอกาส
ที่จะไดกลับมาทำงานกับพวกทานอีก แตก็ยังคงใหคำปรึกษากับทุกทานได
เชนเดิม ตนจึงขอถือโอกาสน้ีบอกกลาวขอบคุณผานทางสภาแหงน้ี  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ตองกลาวคำวาขอแสดงความยินดีในสวนของตนเองขอเปนตัวแทน 
ประธานสภาเทศบาล ของสภาฯ ตองขอขอบคุณทานที่เปนผูที ่ขับเคลื่อนจนวันนี้เทศบาลตำบล  

บานเปดไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองบานเปด และขอเขาสูระเบียบ
วาระการประชุมตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที ่ ๑ วันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้ง

ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
รับรอง ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล ประเสรฐิทรง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๒ เสียง คอื 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๓.๑  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสราง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 
ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,๙๒๖,000 
บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึง
หนองโคตร ฝ งทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) 
จำนวน 5,๙๒๖,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 5,926,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที ่ 12 บานกอก

นอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยก

ทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) ตั้งไว 5,926,000  บาท เพื่อจาย

เปนคากอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 

12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศ

ใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) รายละเอียดดังน้ี 

งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 

    ผิวจราจรกวาง 6.00 - 9.00 เมตร ความยาว 2,207.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 13,579.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงาน
กอสราง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 1/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 

หนาที่ 3 ลำดับที ่1     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 5,926,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ 

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๖ 

 

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมพงษ  พรหมแสง    เกี่ยวกับญัตติของทานนายกเทศมนตรี แผนงานอุตสาหกรรมและ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ การโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา

กอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay 

Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 

ถนนรอบบึงหนองโคตรฝงทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำ

ลุงเสม) ตั้งไว 5,926,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี 

Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัว

ทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝงทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงราน

ของชำลุงเสม) โครงการนี้เปนโครงการเกาที่เราไมไดอนุมัติ ตอนนั้นตนได

อภิปรายไปวาความเจริญยังไมทั่วถึงอยางเชน ซอยชุมพลพัฒนายังเปนถนน

ลูกรังซึ่งถนนเสนนี้เชื่อมตอกับบึงหนองโคตรแลวออกไปยังบานกอกนอย ทุก

วันน้ีมีการปรับปรุงดีข้ึนคือเปนถนนลูกรังจะเปนหินคลุกปูไวอยูซ่ึงขณะน้ียังไม

ถึงหนาฝนแตพอเขาหนาฝนแลวนาจะหายไปอีก ตองขอขอบคุณที่ยังดูแล

ชาวบานในสวนน้ี ที ่กลาววาการพัฒนายังไมทั ่วถึงนั ้นยกตัวอยาง การ 

Overlay Asphaltic Concrete นี้จากบริเวณครัวลุงเสมในตอนนี้ก็ยังเปน

ลูกร ังอยู  เลย ยังไมเป นคอนกรีตแลวจะมาทำการ Overlay Asphaltic 

Concrete ตนเกรงวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงานจะไมคงทน 

ตนจึงอยากจะฝากไวถนนเสนนี้หากเรานำงบประมาณไปพัฒนาถนนหาด

ทรายที่สรางยังไมเสร็จหรือเสร็จแลว ตนก็งงวาเสร็จแลวทำไมเปนอยางน้ัน 

ตนคิดวานาจะนำงบประมาณไปดูแลตรงน้ีเพราะวาประชาชนสัญจรผานไปมา

เยอะมาก ตนมองวางบประมาณ จำนวน 5,926,000 บาทน้ี ตนคิดวาแบง
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งบประมาณเพื่อนำมาดูแลซอยยชุมพลพัฒนาและนำมาดูแลถนนหาดทรายให

ดีขึ้น สวนถนนรอบบึงหนองโคตรยังคงใชงานไดดีอยูและตนเกรงวาหากมีการ 

Overlay Asphaltic Concrete ไปเวลาฝนตกน ้ ำท  วมการใช  งานของ 

Asphaltic Concrete จะไมทนตอน้ำสูถนนคอนกรีตไม ได ถ าเปนถนน

คอนกรีต 10 ปเรายังใชงานได แต Overlay ยางมะตอยทับคอนกรีตเดิมเกรง

วาใชไปไมเกิน 4-5 ป ซึ ่งน้ำจากริมบึงหนองโคตรทวมแนนอนเพราะวา

เทศบาลนครขอนแกนเขามีขีดจำกัดในการรับน้ำจากเทศบาลตำบลบานเปด 

ทานอาจจะคิดวาการ Overlay Asphaltic Concrete นั้นดี แตในความคิด

ของตนเองนั้นถาทำเปนถนนคอนกรีตนาจะสวยงามและคงทนกวา เพราะพื้น

เดิมก็เปนถนนคอนกรีตอยูแลวใช ๑๐-๒๐ ป เพียงแตชวงน้ีถนนแตกเพราะวา

พื้นผิวไมแนน ตรงไหนที่แตกเราก็ทำเสริมใหเปนคอนกรีตเหมือนเดิมนาจะ

ดีกวา สวนถนนบริเวณครัวลุงเสมนั้นยังเปนลูกรังอยูถาหากเราจะทำการ 

Asphaltic Concrete คงจะยาก เน่ืองจากระยะทางประมาณ 68 เมตรยังไม

ถึง ๑๐๐ เมตร ตนเกรงวาหากเราทำการ Asphaltic Concrete ไปจะไมมี

ความคงทน อยางที่ผานมาหากพูดถึงถนนหาดทรายบึงหนองโคตรเราควรจะ

พัฒนาใหดีกวานี้ จากที่สภาเราไดอนุมัติงบประมาณไปครั้งที่ผานมามีผูรับ

รับจางไดงานไปทำแตผลงานออกมาไมมีคุณภาพ ยังเปนหลุมขรุขระ รถสัญจร

ไปมาลำบาก ตนบอกเลยวาแยมาก ไมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลย เทศบาลเรา

นาจะทำใหไดดีกวานี้ เราควรทำถนนคอนกรีตมากกวาที่จะทำการ Overlay 

Asphaltic Concrete ตนคิดวาไมสมควรดำเนินการในงบประมาณจำนวน 

5,926,000 บาทนั้นงบประมาณดังกลาวนี้ชาวบานแตละหมูบานยังมีความ

เดือดรอน เชน ซอยชุมพลพัฒนาขึ้นไปทางบานทานอดีตผูใหญบานสืบศักย

ตรงน้ีรองระบายน้ำยังไมมี ซึ่งเปนเสนที่จะมาเชื่อมตอกับถนนริมบึงหนอง

โคตรยังไมมีการพัฒนา ตนจึงอยากใหนำเงินงบประมาณดังกลาวนี้ไปพัฒนา

ในสวนที่ตนกลาวมา คือ บริเวณหนาบานทานอดีตผูใหญบานสืบศักยและ

บริเวณถนนหาดทรายใหดีข้ึน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง     ตนขอเสริมตามที่ทานสมพงษไดอภิปรายเกี่ยวกับโครงการกอสราง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ Overlay Asphaltic Concrete หมูที่ 12 บานกอกนอยถึงหมูที่ 14 ซึ่งใน

ความคิดเห็นของตนถนนเสนน้ีในฤดูฝนจากสามแยกที่เขามาราน SMILE มีน้ำ

ทวมขังจนมาถึงราน SMILE นั้น ตนเกรงวาจะเปนเหมือนกับถนนหาดทราย

หากทำโครงการ Overlay Asphaltic Concrete สวนที่ ๒ จากสามแยก รพ.

สต.บานหัวทุงไปรานของชำลุงเสมนั้นยังไมมีรูปรางของถนนเลย ตนเกรงวา

หากทำไปแลวจะเปนลักษณะเชนเดียวกับสนามฟุตบอลบึงกี บานเปด ทาน
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ผานไปมาคงจะเห็นวาเปนเพียงรองถนนที่รถวิ่งผานไปมาเทานั้น ซึ่งเปนหวง

สำหรับโครงการที ่ทำไปแลว การที ่ทานคำนึงถึงความจำเปนและความ

เดือดรอนของพี่นองประชาชนนั้นตนเห็นดวย แตอยากใหทานแกไขในจุดน้ี

หรือจะยกระดับถนนข้ึนจากสามแยกทางเขาราน SMILE มาในชวงระดับที่น้ำ

ทวมซึ่งทานก็ทราบอยูแลว ในความคิดเห็นของตนอยากใหทานยกระดับถนน

ขึ้น และอีกสวนหน่ึงสาเหตุที่ถนนพังเนื่องจากมวลน้ำดานทิศใตของถนนไมมี

ทางจะไป เหตุใดทานไมวางแผนใหน้ำไหลรอบบึงหนองโคตรไปลงแถวหนา

หมูบานชลลดา ปจจุบันบริเวณราน SMILE และอีกรานหนึ่งที่อยูติดกันไดมี

การเทปูนปดทอระบายน้ำ และบานเลขที่ ๕๕๕ ที่อยูเลยหมูบานเดอะสปริง

เพลสไปปกติจะมีทอไหลลงบึงหนองโคตรดานหนาบานหลังดังกลาว ไมทราบ

วาทางเทศบาลหรือเจาของที่หรือเจาของบานหลังดังกลาวเอาเศษปูนเศษหิน

ไปถมบริเวณปากทอตรงนั้น จึงขอใหทางผูบริหารออกไปดูแลดวย ในความ

คิดเห็นสวนตัวแลวอยากใหทางผูบริหารไปขุดลอกรองระบายน้ำเพื่อใหน้ำ

ระบายออกไดคลองกวาน้ี เพราะปจจุบันน้ำเสนน้ีไมไหลไปตามทอก็จะไหลบา

อยูบนถนนเชนเดิม จึงขอฝากทางผูบริหารออกไปดูแลเรื่องน้ีดวย  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ถาไมมีตนขออนุญาตใหทานรองประธานสภาเทศบาลขึ้นมาทำหนาที่

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ในระเบียบวาระน้ีกอนที่จะอภิปรายในรายละเอียดของโครงการขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อนุญาตที่จะสอบถามในสวนของสถานะทางการเงินการคลังของเรา ทาง

ผูบริหารไดชี้แจงวา ณ วันน้ีเรามีเงินสะสมอยูที่ 108,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปน

ยอดสุทธิหลังจากหักยอดเงินสะสมที่เราอนุมัติงบประมาณไปในการประชุม

ครั้งที่ผานมา ตนขออนุญาตที่จะสอบถามทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหาร

หรือทางผูอำนวยการกองคลังไดอธิบายชี้แจงในสวนของงบประมาณ 108,

๐๐๐,๐๐๐ บาทน้ีวามีแนวโนมหรือมีรายการใดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม 

น้ีคือคำถามขอแรกวาตอจากนี้ในสวนของเงินสะสมเราจะมีรายไดอื่นเพิ่มเติม

ข้ึนมาอีกหรือไม หากวาวันน้ีเปนคำตอบที่วาตัวเลขน้ีเปนงบประมาณสุทธิแลว

ตลอดทั้งป และไมมีรายไดอื ่นเพิ่มเติมขึ ้นมาในสวนของเงินสะสมจำนวน 

108,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระเบียบวาระการประชุมวันน้ีมีทั้งหมด 11 วาระซ่ึง

เปนการขอใชเงินสะสมประมาณ 8-9 วาระที่เราจะตองใชงบประมาณรวม

เปนเงินงบประมาณทั้งหมดที่วันน้ีผูบริหารขออนุมัติใชเงินสะสมผานสภาฯ คือ

ประมาณ 96,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ ่งจะทำใหเง ินสะสมเราคงเหลืออยู ที่         

12,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถามวาเงินงบประมาณ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับปงบ 
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ประมาณ 256๘ ที่จะดำเนินไปนี้เพียงพอหรือไม ในการที่จะดำเนินกิจการ

สถานะทางการเงินของเราเนื่องจากวาขอแรกที่ตนเปนกังวลคือวันนี้เราไดรับ

การเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแลว กิจการตางๆ ที่จะดำเนินตอไปมี

ความจำเปนที่จะตองใชเงินสะสมในสวนของการบริหารจัดการหรือไม ขอแรก

หากมีประกอบดวยเรื่องอะไรบางที่เราจะตองใชเงินสะสม สิ่งที่ตนเปนกังวล

คือเมื่อเรามีการพัฒนาองคกรแลวสถานะทางการเงินเปนเรื่องสำคัญ ความ

มั่นคงเสถียรภาพทางการเงินเปนเรื่องสำคัญ เพราะเราไมอาจทราบไดวาเรา

จะตองใชในเรื่องใดบาง สำหรับมุมมองของตนขอแรกที่เปนกังวลเลยก็คือเรา

ทราบกันอยูแลววาเมื่อเปนเทศบาลเมืองบานเปด จำนวนสมาชิกสภาฯ จะ

เพิ่มขึ้นอีก 6 คน จำนวนผูบริหารจะเพิ่มขึ้นในสวนของเลขาหรือที่ปรึกษา

เพิ่มขึ้น ซึ่งในสวนนี้ถามวาเมื่อเพิ่มเปนจำนวนตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เราจะใชเงินสวนใดเปนคาตอบแทนของทานสมาชิกสภาฯ และผูบริหารจะใช

เปนเงินงบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณที่ทางผูบริหารไดเสนอมาและ

สภาฯ ไดอนุมัติไปในเทศบัญญัติงบประมาณประจำป ๒๕๖๘ เราก็พิจารณา

แคเพียงตามจำนวนเทาที่มีอยูในปจจุบันยังไมไดรวมกับผูที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม 

แลวในสวนที่เพิ่มข้ึนมาใหมจะเอาเงินสวนใดถาไมใชเงินสะสมหรือจะไปใชเงิน

สำรองเงินสะสมเลยไดหรือไม เพราะวาหากใชเปนเงินสำรองเงินสะสมก็ตอง

คาดไดวาจะมีรายไดอื่นเขามาทดแทนหรือไม ซึ่งในสวนของระเบียบนั้นตนไม

แนใจในการที่จะนำมาใช ยังไมรวมกับเรื่องอื่นๆ วาหากเราขึ้นเปนเทศบาล

เมืองแลววันน้ีเราจะตองเพิ่มอัตราของขาราชการหรือเจาหนาที่เพิ่มข้ึนหรือไม 

ซึ่งในสวนนั้นก็คงจะตองเพิ่มในสวนของคาจางและคาตอบแทน รวมถึงใน

อนาคตในสวนของโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนตางๆ ที่จะตองเพิ่มเติม

ขึ ้นมาเพราะวาวันนี ้การประมาณการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป ๒๕๖๘ นั้นเปนการประมาณการจากการที่เรายังเปนเทศบาลตำบล

อยู สวนภารกิจตางๆ ที่ขึ ้นเปนเทศบาลเมืองแลวนั้นจำเปนที่จะตองใชเงิน

งบประมาณตางๆ ยังไมทราบได อยางเชนครั้งที่แลวหรือครั้งกอนๆ ที่เรามี

การประชุมกันเราก็ทราบอยู แลววาเมื ่อเปนเทศบาลเมืองจะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนอยางแรกตามเจตจำนงคของผูบริหารคือ การเปลี่ยนปายเทศบาล

ก็ตองใชจายอยูแลวซ่ึงเปนเงินงบประมาณคือสวนที่เปนเงินสะสม ในสวนของ

หองตางๆ ถามวาวันน้ีหองของสภาฯ ยังไมมีอยูในแผนเลยดวยซ้ำ คน 12 คน

นั่งอยูในหองสี่เหลี่ยมซึ่งเกาอี้ยังไมเพียงพอเลยดวยซ้ำ เอกสารตางๆ ที่เอามา

ฝากไวทางเราก็ไมไดติดอะไรก็ยินดี แตในสภาพของการที ่เราจะตองอยู

รวมกันก็อยากจะบอกวาวันนี้เราควรที่จะปรับเปลี่ยนในสวนขององคกร ใน

สวนของหองตางๆ เพราะวาเวลาที่สวนราชการหรือผูตรวจเขามาตรวจเราก็

ไมมีหองประชุมรับรองเขา จำเปนตองใชหองสภาฯ ในการรับรอง ไมวาจะ
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เปน สตง. หรือ ปปช. ซึ่งหองสภาฯ ก็มีขนาดที่ไมเพียงพอตอจำนวนสมาชิก

สภาฯ ถาในอนาคตเราเพิ่มข้ึนเปนจำนวน ๑๘ คน ถามวาคนทั้ง ๑๘ คนจะน่ัง

กันอยูที่ไหน อยางไร เพราะหองสภาฯ ยังไมมีเลยดวยซ้ำ หากบอกวาไมมีคง

จะเปนการพูดที่ไมถูกตอง มีแตไมเพียงพอตอจำนวนของสมาขิกสภาฯ หรือใน

สวนตางๆ ที่เกี ่ยวของกับองคกรเราจะตองใชเงินในสวนไหนในการที ่จะ

ปรับเปลี่ยนองคกรเพิ่มเติมขึ้นมา ในสวนของตนเองเปนกังวลในสวนของเงิน

งบประมาณจำนวน 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลืออยูวาจะเพียงพอเหมาะสม

หรือไม กับวันนี้ถาเราจะตองอนุมัติเงินทั้งหมด 96,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหาก

วันนี้ในหลายๆ โครงการไมไดมีการอนุมัติก็เปนเรื่องของเหตุและผล ในเรื่อง

ของทัศนคติหรือความเขาใจหรือในกระบวนการของการตัดสินใจของแตละ

ทาน แตไมอยากใหเอาไปพูดวาขออะไรมาสภาฯ ก็ไมใหเพราะวาสภาฯ เปน

ฝายคานมากกวาหรืออะไร แตอยากใหมองในเรื่องของเหตุผลความจำเปน

หรือความเหมาะสมมากกวา นี ้คือเบื ้องตนที่ตนขออนุญาตที่จะลุกขึ ้นมา

อภิปรายและขอขอมูลในสวนของเรื่องเงินสะสมในเบ้ืองตนดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตใหผูอำนวยการกองคลังเปนผูตอบขอซักถามตอที่ 
นายกเทศมนตร ี ประชุม 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย     สำหรับในประเด็นที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายซักถามในเรื่อง 
ผูอำนวยการกองคลัง ของสถานะการคลังของทางเทศบาล ในเรื่องของการใชจายเงินสะสมซึ่งเปน

การพิสูจนยอดเงินฝากที่ทางเทศบาลตำบลบานเปดไดรายงานยอดเงินสะสมที่

สามารถใชไดคือยอดเงิน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท ซึ่งในสวนนี้ทางเทศบาล

ไดมีการสำรองเงินตามระเบียบฯ คือคาใชจายทางดานบุคลากรไมนอยกวา ๓ 

เดือน ๒๒,๑๒๖,๙๕๗.๕๐ และไดมีการกันเงินไวรอยละ ๑๕ เพื่อใชในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๘ อยู

ท ี ่  ๔๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมที ่ก ันเง ินไว สำรองตามระเบ ียบฯ อย ู ที่  

๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากวาทางสภาฯ เห็นชอบใหทานผูบริหารใชจายเงิน

สะสมในวงเงินที่สูงถึง ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทานสมาชิกสภาฯ ไดมีความ

กังวลวาในอนาคตขางหนาเมื่อมีกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลตองใช เชน การยก

ฐานะ ในความเห ็นส  วนต ั วของตนถ  าสมม ุต ิ ว  า เ ง ินสะสมจำนวน               

108,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้มีการใชจายไปเกือบเต็มทั้งหมดแลว การที่จะไปใช

จายในอนาคตแลวจะไมมีเงินอยางอื่นยกเวนเงินงบประมาณรายจายประจำป

ที่เราตั้งงบประมาณไวประมาณ ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราตั้งรับและตั้งจาย

ไวเราก็บริหารในงบประมาณสวนน้ัน ถาไมเพียงพอก็คงจะตองไปใชเงินสะสม 

ซึ่งถาอนุมัติไปทั้งหมดนั้นถามวาจะมีเสถียรภาพในระยะยาวหรือไมนั้น ก็คง
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ไมใชระยะยาวซึ่งเปนมุมมองของทางกองคลัง ตนขออนุญาตนำเรียนเบื้องตน

เพียงเทานี ้กอน ซึ ่งการตัดสินใจก็เปนอำนาจและดุลยพินิจของทางสภาฯ 

ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายประทีป  เสาผล    ในวันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 25๖๗ ในนาม

ของสมาชิกสภาฯ วันนี้ก็คงจะเปนการประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ มาตรา 

65 แหงพระราชบัญญัติเลือกตั้งทองถ่ิน ภายใน 90 วันกอนครบวาระซ่ึงทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทานจะหมดวาระในวันที่ 27 มีนาคม 2568 คือการเขาสู

กระบวนการ ๙๐ วันกอนครบวาระ ในวันนี้ตน นายประทีป เสาผล สมาชิก

สภาฯ กาวยางเวทีการเมืองทองถิ่นในตำแหนงสมาชิกสภาฯ มาวันนี้อีก 3 

เดือนขางหนาครบวาระน้ีกป็าเขาไป 12 ป ในเวทีแหงน้ี ตนยืนหยัดและยังตั้ง

มั่นในสวนของความคิดและอุดมการณ ในสวนของความเดือดรอนของพี่นอง

ประชาชนโดยการอนุมัติงบประมาณตางๆ ฝายผูบริหารโดยการนำของทาน

นายกเทศมนตรีไมวาจะเปนยุคไหนสมัยไหนมองเห็นความเดือดรอนของพี่

นองประชาชนอยางแนนอน กอนที่จะผานสภาฯ อันทรงเกียรติแหงน้ีอดุมคติ

หรือความคิดของพวกเราทั้ง 12 คนไมเหมือนกันแนนอน ในสวนนี้ที่ตนยืน

ขึ้นก็คงจะเปนในสวนของการประชุมครั้งสุดทาย ในสวนของพระราชบัญญัติ

วาดวยการเลือกตั้งทองถิ ่นก็ยังคงยืนยันวาตั ้งแตระเบียบวาระที่ ๓.๑ ถึง

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ เปนการขออนุมัติใชจายเงินสะสมของทางผูบริหารที่ขอ

อนุมัติเขามาประมาณ ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น จะมีทั ้งโครงการเกาและ

โครงการใหมซึ่งในสวนของโครงการที่ 3.1 นี้ก็เชนเดียวกันผานสภาแหงนี้มา

หลายครั้งดวยเสียงขางมากไมอนุมัติโครงการ ซึ่งในวันน้ีตนเองนายประทีป 

เสาผล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ยืนหยัดเคียงขางฝายประชาชน

ยังพรอมที่จะยกมือใหกับฝายผูบริหารถึงจะเปนครั้งสุดทายในวันน้ี อีก 3 

เดือนขางหนาก็คงจะเปนเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขหรือสาธารณภัยตางๆ ที่

ฝายผูบริหารจะสามารถเสนอผานสภาแหงนี้ได วันนี้ยืนยันวาตั้งแต ระเบียบ

วาระที่ 3.1 ถึงระเบียบวาระที่ 3.8 เปนการใชจายเงินสะสม และในระเบียบ

วาระที่ ๓.๑๑ เปนการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตางๆ ตนสมาชิกสภาฯ ยินดีที่จะ

สนับสนุนในนาม 1 เสียง 1 มือ 1 คะแนนแทนพี่นองประชาชนในวันน้ี  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ในสวนของรายละเอียดที่ตนจะอภิปรายตอไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ซึ่งเขาใจไดวาในทุกระเบียบวาระที่ผูบริหารเสนอเขามาก็ทราบวาเปนปญหา

เปนความตองการของประชาชนเปนความตองการของชุมชน ซึ่งเราก็เชื่อวา

คนทั้ง 12 คนไมไดเพิกเฉยตอความเดือดรอนของประชาชนแนนอน แตใน

การที่จะพิจารณาอยากใหมองถึงเรื่องของงบประมาณและความจำเปน ตน

ยืนยันเสมอวาเจตนารมณของการเขามาเปนสมาชิกสภาฯ ทุกทานคือตองการ

เขามาเพื ่อที ่จะพัฒนาทองถิ ่นของเรา ไมมีใครที่เขามาแลวมองวาความ

เดือดรอนนั้นเปนเรื่องของการเพิกเฉยหรือการเมินเฉย สวนวาที่ลุกขึ้นมา

อภิปรายในระเบียบวาระนี้เขาใจวารอบบึงหนองโคตรมีความจำเปนที่จะตอง 

Overlay ถนนเนื่องจากวาถนนพังซึ่งเปนขั้นตอนหรือวิธีการที่ถูกตองของการ

ที่จะจัดการถนนที่ชำรุด จะซอมแซมโดยการใชคอนกรีตทับทั้งหมดก็จะเปน

ตนทุนที ่สูง ดังนั ้นจึงตองทำการ Overlay ถนน แตหากเราพิจารณาใน

รายละเอียดประกอบกับที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายกอนหนานี้ไปแลววา

วันน้ีถนนที ่หักเกิดจากการที ่ถูกน้ำเซาะดินดานขาง หากถาเราทำการ 

Overlay ถนนทั้งหมดไปซึ่งวันนี้พอน้ำเซาะถนนก็หัก สวนที่เรา Overlay 

ถนนไปก็ยังจะทรุดลงเชนเดิม ปญหาคือจะทำอยางไรใหรอบบึงหนองโคตรไม

มีน้ำทวมและไมเกิดการกัดเซาะถนน วันนี้ถาเราผานไปยอนกลับไปในชวงที่

หนาฝนทุกทานจะเห็นวาเทศบาลไดนำกระสอบทรายขนาดใหญหรือที่เรียกวา

ถุงบิ ๊กแบ็คไปวางไวรอบบึงหนองโคตรในบริเวณของฝ งที ่จะเริ ่มตนจุด 

Overlay ถนนคือสามแยกทางเขาราน Smile ซึ่งในสวนนั้นเราจะวางเรียง

ยาวไปเรื่อย ๆ ถามวาปญหาเกิดจากอะไร เกิดจากน้ำที่ไหลจากฝงของราน 

Smile ที่จะไหลเขาบึงหนองโคตรก็จะไหลไดชาลงเนื่องจากวาติดถุงบิ๊กแบ็ค 

การชะลอตัวของน้ำเกิดขึ้นจากการที่เราเอาถุงบิ๊กแบ็คไปวางไว ซึ่งหากเปน

เชนนั้นแลววันนี้เราอนุมัติเงินงบประมาณในสวนของโครงการดังกลาว ถนน

สวนนี้จะลอกรอนอยางรวดเร็วเนื่องจากวามีน้ำไหลผานเซาะอยูตลอดเวลา 

เราไมไดใชการคาดเดาแตเราใชหลักเหตุผล ซึ่งเหตุผลเกิดจากอะไร เกิดจาก

ผลพิสูจนจากบึงที่วันน้ีเรา Overlay ในสวนของชายหาดไปแลว แลวชายหาด

ก็เปนคำตอบวาเมื่อถนน Overlay โดนน้ำแลวถูกน้ำขังไวก็จะลอกรอนขึ้นมา

เปนขุย เรา Overlay ถนนชายหาดไปเพียงไมนานถนนก็พังชำรุดแลว วันน้ีคือ

หากเราไมแกไขปญหาเบ้ืองตนกอนแตเราไปแกไขที่ปลายทางคือการซอมถนน

โดยการ Overlay ปญหาตางๆ เหลานี้ก็จะเกิดขึ้นแนนอน ซึ่งกลายเปนวาแม

เราจะมีเงินประกัน 2 ป ผูรับจางไมมาซอมใหเน่ืองจากวาไมคุมคากับเงินรอย

ละ 5 ที่ประกันงานไวกับทางเทศบาล เพราะการซอมครั้งหน่ึงมีมูลคาเกินกวา

รอยละ 5 แนนอน ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรใหความสำคัญคือการแกปญหาน้ำ

ทวมรอบบึงหนองโคตรใหไดกอนจึงจะ Overlay ถนนจะดีกวาหรือไม ขอ
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สำคัญก็คือวันน้ีในสวนที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปตนเห็นดวยวาเรา

ควรที่จะเอาเงินสวนน้ีไปซอมแซมในสวนของชายหาดกอนหรือไม ถามวารอบ

บึงหนองโคตรมีคนสัญจรมากหรือไมนั้น คำตอบคือมาก แตถาพูดถึงความ

จำเปนของชายหาดสวนไหนจำเปนมากกวา สวนตัวตนมองวาในสวนของ

ชายหาดมีความจำเปนมากกวาเพราะมีรถสัญจรมากกวา วันนี้งบประมาณที่

จะใชรอบบึงหนองโคตรเป นจำนวน 5,๙๐๐,๐๐๐ บาท หากเราตัด

งบประมาณสวนน้ีมาเพื่อที่จะซอมถนนชายหาดกอนจะดีกวาหรือไม เพราะวา

เปนเสียงเรียกรองจากประชาชนมานานแลววาควรที่จะซอมในสวนน้ี ในการ

ประชุมครั้งตอไปเราไมสามารถอนุมัติงบประมาณไดแลวก็จริงแตอยากฝาก

ทางผูบริหารใหพิจารณาในสวนที่มีความจำเปนความสำคัญมากกวา ประกอบ

กับหากเราพิจารณาในสวนของบึงกกี็เชนเดียวกันที่วันน้ีเราไดมีการ Overlay 

ถนนไปแลว แตถนนสวนนั้นก็ยังชำรุดแลวก็เปนหลุมลึกมากซึ่งเปนอันตราย

ตอผูที่สัญจร อยากใหนำเงินงบประมาณในสวนที่ควรจะบริหารจัดการใน

ความจำเปนน้ีไปทำในสวนนั้นจะดีกวาหรือไม เขาใจไดวาในสวนของบึงกีน้ี

อาจจะไมตองทำเพราะอะไร เพราะวันนี้เราไดรับการอนุมัติงบประมาณจาก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมาแลวที่จะปรับปรุงภูมิทัศนในสวนของบึงกีซ่ึงก็

จะตองทำถนนตรงนั้นไปดวย เขาใจไดวาสวนนี้เปนการประหยัดงบประมาณ

ของเทศบาล และสำคัญก็คือตรงชายหาดบึงหนองโคตรน้ีเราจะแกปญหาใน

สวนนี้อยางไร เพราะวาถนนเสนนี้เราพูดกันมานานแลวแตเราก็ยังไมไดซอม

สักที แลววันนี้ก็ครบกำหนดที่ไดมีการค้ำประกันสัญญาไวแลว ความจริงเรา

ควรที่จะเขาไปซอมแซมไดแลว เงินประกันสัญญาก็ไดทำการยึดจากผูรับจาง

มาแลว โครงการดังกลาวก็ควรที่จะปรับปรุงใหเปนหนาเปนตาใหกับเทศบาล 

ครั้งที่แลวสภาฯ เราไดอนุมัติงบประมาณเสริมผิวลาดยางถนนจากสุดเขต

เทศบาลจนถึงสี่แยกไฟแดงทางเลี่ยงเมืองก็เปนผลงานรวมกันระหวางสภาฯ 

และคณะผูบริหาร ในการที่คณะผูบริหารมองเห็นปญหาสภาฯ  เขาใจในความ

ตองการก็อนุมัติงบประมาณไปเพื ่อที ่จะเปนการพัฒนา และเปนการให

ประชาชนไดเห็นวาวันน้ีเรามีการเปลี่ยนแปลง เรามีการพฒันา เรามีการทำให

บานเปดพัฒนาไปอยางไร แตในสวนที่เปนปญหาและเปนหนาเปนตาตนก็ได

แตหวังวาวันหนึ่งทานผูบริหารจะไดหยิบยกโครงการดังกลาวขึ้นมาใหสภาฯ 

พิจารณา แมจะเปนในสภาฯ ครั้งตอไปที่เราก็ไมทราบวาวันน้ีที่เรายืนอยูตรงน้ี 

ในครั้งตอไปจะมีใครเขามาบาง แตก็หวังวาในครั้งตอๆ ไปไมวาทานสมาชิก

สภาฯ ทานใดจะไดเขามาก็อยากใหเห็นถึงความสำคัญของการที่จะพัฒนา

ตำบลบานเปดเรา 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  
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นายธนดล  ประเสริฐทรง     ที่ตนลุกข้ึนมาในระเบียบวาระน้ีคงจะไมอภิปรายอะไร แตอยากจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นำเรียนทานประธานสภาฯ ไปยังทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดอภิปรายเมื่อสักครูวา

ถนน Overlay ที่อยูในฝงทิศตะวันตกของสนามกีฬานั้นเปนงบประมาณมา

จาก อบจ.โดยการสนับสนุนจากทานอัญชลี เฟองทอง ซึ่งเปนภารกิจที่เรา

ไดรับการอนุเคราะหแลวทางเทศบาลเราดูแลตอเฉยๆ ซึ่งไมใชการอนุมตัิจาก

สภาฯ เรา  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี     รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง   

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บาน
กอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สาม
แยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,๙๒๖,000 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสาม
แยกขางหมูบานชลลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขาง
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หมูบานชลลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท 
(กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 13,220,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง 

บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ 

(คลองยาว) ตั้งไว 13,220,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบาย

น้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง บริเวณบึงหนอง

โคตรชวงซอยสามแยกขางหมู บ านชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว)  

รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 685.00 เมตร 
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.50 – 5.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 3,261.40 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง 
และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 6/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570  แกไขครั้งที่ 22/2567  

หนาที่ 12 ลำดับที่ 6   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 13,220,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
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นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายบัวฮอง  บุญจวง     เกี่ยวกับโครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขาง

หมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) ในความคิดเห็นสวนตัวตามที่ไดลง
พื้นที่จึงขอสอบถามทานนายกเทศมนตรีที่ไดมีการยกเลิกโครงการแลวจัดทำ
คำชี้แจงใหม โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีของหมู
ที่ ๒๓ ดานหลังโรงเรียนบานพรอมบุญระหวางซอยจิตตะมัย 1-2 ถึงโรงแกส  
ตามที่ไดลงพื้นที่ประชาชนตองการใหทางเทศบาลเขาไปดูแล คือ รองระบาย
น้ำที่ทางฝายบริหารไดขอถอนญัตติออกในการประชุมสภาฯ ที่ผานมาซ่ึง
โครงการนี้เปน ๑ ใน 19 โครงการดังกลาว ตนคิดวาปญหาความเดือดรอนที่
ควรจะทำคือหลังโรงเรียนพรอมบุญระหวางซอยจิตตะมัย 1-2 ถึงโรงแกสซ่ึง
พี่นองประชาชนแถวนั้นไดรับความเดือดรอนในชวงฤดูฝนเพราะวาน้ำไหลไม
สะดวกทำใหน้ำทวมขัง การสัญจรไปมาลำบากมาก ตนเคยอภิปรายในสภา
แหงนี้มาแลวครั้งหน่ึงเพราะวาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่สัญจรไป
มา ไมใชเฉพาะหมูที่ 23 เทานั ้นคนในตำบลบานเปด ทางบานกอก บาน
หนองโจด และอีกหลายๆ หมูบานก็ใชเสนทางน้ีในการสัญจรเพราะเปนทางที่
ใชเลี่ยงการจราจรอีกเสนทางหนึ่งเพื่อเขาไปในตัวเมือง ตนจึงมีความเห็นวา
ควรจะทำโครงการดังกลาวน้ีกอน 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายสุพล  โตะปง    สำหรับระเบียบวาระที่ ๓.๒ ซ่ึงตนเคยอภิปรายในเรื่องน้ีที่ฝายบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เคยนำเขาสภาฯ ใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบมาถาจำไมผิด

ประมาณ 3 รอบแลว และตนก็เคยอภิปรายและขอเสริมเพิ่มเติมในแนวคิด

ของตนไมตางกับที่เคยอภิปรายไปแลว ตนเปนหวงเรื่องงบประมาณเพราะวา

ตนเคยอธิบายวางบประมาณบางสิ่งบางอยางที่เราจำเปนซึ่งตนเสนอในที่

ประชุมหลายครั้งวาทำไมเราไมทำแผนโดยผันน้ำออกจากบึงหนองโคตรใหดี

เสียกอน สวนหนึ่งของโครงการนี้เกี่ยวเนื่องกับวัสดุที่นำมาใชซึ่งทางสภาฯ 

มองเห็นความสำคัญของภาษีที่พี่นองประชาชนและการเงินการคลัง ตนขอ

เสริมที่ทานปยวรรณ จิตตะมัย ไดอภิปรายไป ตนขอพูดตรงๆ วาไมมีความ

ชัดเจนในการวางแผนและมีความขัดแยงกันเรื่องวัสดุที่นำมาใช หากถามวา
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อยากจะพัฒนาหรือไมนั้น ตนอยากพัฒนาแนนอน ไมเชนนั้นคงจะไมอาสามา

ทำงานเปนฝายนิติบัญญัติทั ้ง 12 ทาน เพื่อรักษาผลประโยชนใหเกิดผล

ประโยชนที่มีความเหมาะสม ใหสมควรกับที่พี่นองประชาชนจะไดรับสิ่งน้ีเปน

ความตองการทุกทานแตติดในเรื่องของวัสดุที่เราเคยพูดคุยกันมากับฝาย

บริหาร แลวสภาฯ เคยอนุมัติหรือไม สภาฯ เคยอนุมัติไปแลว คือ เสนหนาปม 

ปตท. เรื ่องจะทำหรือไมทำนั ้นตนก็ไมรูวาจะทำตอนไหน ถือวาเปนการ

ทดสอบวัสดุใหมของเทศบาลบานเปด ตนพูดไดเลยวาเมืองขอนแกนนี้ยังไม

เคยมีที่ใดใชวัสดุชนิดนี้ ขนาดเทศบาลนครขอนแกนเขาก็ยังไมใชเลย แลวที่

ขัดแยงกันอยูแบบน้ีตนรู ทางสภาฯ ก็อยากจะพัฒนาแตติดตรงที่เรื่องของวัสดุ

ที่จะนำมาใชเทาน้ัน จากที่ไดรับฟงแนวคิดของหลายๆ ทานก็แตกตางกัน สวน

ทางออกของน้ำจะออกวิธีไหนตนไมวาจะออกทางลอดหรืออยางไร ตนอยาก

ใหทำใหม ยกตัวอยางเชน ซอยศิลากุลมาลงที่คลองยาวนั้นตนทราบวาระดับ

ตางกันเพียงใดตนเคยแจงในสภาแหงน้ีแลว และถาหากทอเกิดการอุดตันก็จะ

เปนเรื่องยากอีก ในการออกไปประชาคมตนก็ไดเขารวมดวยซึ่งชาวบานบอก

วาทอเดิมตัน ตนดีใจและยินดีกับทางเทศบาลเราที่มีรถดูดโคลนราคา   18,

๐๐๐,๐๐๐ บาท คงจะไดไปลองใชรถดูดโคลนอยู ในเรื ่องของการวางทอ

ระบายน้ำนั้นตนติดที่เรื่องของวัสดุเทานั้น ในเรื่องของการพัฒนานั้นทุกคนก็

ตองการใหมีการพัฒนาอยูแลว ซึ่งสมัยตอไปตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน

ไดอภิปรายไปแลว ทุกทานอยากจะพัฒนาเริ ่มตั ้งแตผู ใหญบานไปจนถึง

สมาชิกสภาฯ ที่พี่นองประชาชนเลือกเขามาเพื่อใหมาดูแลรักษาผลประโยชน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับโครงการน้ีเปนหนาที่ของ

ทานผูบริหารที่จะนำเสนอเขามาเสนอเขามาไดเปนสิทธิของทาน แตการจะ

อนุมัติหรือไมน้ันขึ้นอยูกับฝายนิติบัญญัติหรือฝายสภาฯ สวนเรื่องทอ HDPE 

จากสามแยกหมู บานชลลดาลงคลองยาวนั ้นตนเปนหวงวาระดับจะเปน

อยางไร ถาหากเราไมแกไขลำรางเหมือนครั้งที่ผานมา ตนคิดวาการเชาเครื่อง

สูบน้ำมาเราเสียประโยชนจากการเชาสิ้นเปลืองงบประมาณและคาเชื้อเพลิง 

ตนเคยพูดในสภาแหงนี้เทศบาลตำบลบานเปดเราใชงบประมาณสิ้นเปลืองใช

จายเยอะกวาเทศบาลตางๆ เพราะวาพวกเราใชจายคาเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ

ตลอดทั้งปใชงบประมาณหลายลานบาท สำหรับโครงการในระเบียบวาระที่ 

๓.๒ นี้ตนเห็นดวยในการที่จะพัฒนาแตติดขัดกับวัสดทุี่จะนำมาใชเทานั้น ตน

อยากใหเงินภาษีของพอแมพี่นองประชาชนที่สมาชิกสภาฯ อาสาเขามาดูแล

เพื่อใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ในระเบียบวาระน้ีตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปแลววาทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผูบริหารไดเสนอญัตติน้ีเขามาเปนครั้งที่ 3 ซึ่งเราไมไดอภิปรายใหเขาใจใน

รายละเอียดของโครงการ เบื้องตนเปนขอซักถามของตนเองวาวัตถุประสงค
ของโครงการนี้ตองการทำเพื่ออะไร เนื่องจากวาโดยหลักการและเหตุผลทาน
ระบุวา ๑. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการ
สัญจรไปมาและแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด 
และขอ 2. เพื ่อใหการดำเนินการของเทศบาลตำบลบานเปดสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาค คำถามของตนคือวัตถุประสงคของโครงการดังกลาวเปนการ
ตองการพรองน้ำออกจากบึงหนองโคตรหรือเปนการแกปญหาน้ำทวมใน
รูปแบบลักษณะใด ขอแรกเพราะวามีการระบุวาโครงการเริ่มตั้งแตบริเวณบึง
หนองโคตรชวงซอย 3 แยกขางหมูบานชลลดาถึงรองระบายน้ำคลองยาวดวย
งบประมาณ 13,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขอแรกตนขออนุญาตขอใหทานไดตอบ
ขอสอบถามดังกลาวกอนที่ตนจะมีขอสอบถามตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ     โครงการน้ีวัตถุประสงคหลักคือชวยในการพรองน้ำออกจากบรเิวณ 
นายกเทศมนตร ี บึงหนองโคตร ซ่ึงตอนน้ีเราพรองน้ำไดจุดเดียวคือทีค่ลองยาวบริเวณโรงสูบน้ำ

ของเรา โครงการนี้เปนอีกหนึ่งชองทางที่จะชวยพรองน้ำออกจากบึงหนอง

โคตรอีกหนึ่งเสนทางเพื่อตรงยาวไปที่คลองยาวไดเลย นี้คือวัตถุประสงคหลัก

ของโครงการดังกลาวน้ี 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ขอบพระคุณที่ทานผูบริหารไดอธิบายชี้แจงซ่ึงตนมีความเขาใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กันกับวัตถุประสงคของโครงการ แตเน่ืองจากขอสอบถามของตนคือเมื่อพรอง

น้ำออกจากบึงหนองโคตรสุดทายแลวปลายทางคือน้ำจะไปรวมกันอยูที่คลอง

ยาวที่เดิมถูกตองหรือไม ประเด็นคือวันน้ีทานใชทอ HDPE ขนาด 1.2๐ เมตร

ในการที่จะพรองน้ำออกจากบึงหนองโคตร ถามวาทอขนาด 1.2๐ เมตรน้ี

ขณะที่พรองน้ำออกไปทานจะตองขุดลึกลงไปขนาดเทาไรเพื่อที่จะใหน้ำที่

พรองออกไปไดมากนอยเพียงใดตามวัตถุประสงคของทาน เนื่องจากวันนี้คือ

การวางทอเพียงอยางเดียวแตไมไดมีประตูระบายน้ำในการเปดปด น้ันคือการ

รอวาเมื่อไรที่ปริมาณน้ำเกินจากทอน้ำก็จะไหลผานทอแลวไหลลงไป แตหากมี

น้ำนอยกวาปริมาณของทอรับไดโครงการนี ้จะไมเกิดประโยชนอะไรเลย

ถูกตองหรือไม ประเด็นคือวันน้ีทานจะตองขุดลึกลงไปขนาดไหนเพื่อที่จะวาง

ทอ HDPE น้ี และสำคัญที่ส ุดคือตนเห็นดวยกับทานสมาชิกสภาฯ ที่ได

อภิปรายไปกอนหนานี ้ว างบประมาณที่ใชในโครงการดังกลาวเหมาะสม

ถูกตองคุมคาหรือไม หากวันนี้เราพิจารณาวาการพรองน้ำจากบึงหนองโคตร
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เปนการสูบน้ำออก ซึ ่งทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปแลววาเปนการ

สิ้นเปลืองคาใชจายไมวาจะเปนการตองสรรหาเครื่องสูบน้ำหรือการที่เทศบาล

จะตองใชงบประมาณในการซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะมาพรองน้ำออก รวมถึง

คาน้ำมันที่ใชในการพรองน้ำตลอดทั้งป ซ่ึงคาใชจายในสวนน้ีหลักลานบาทตน

ไมแนใจและจะไมขอลงรายละเอียดในเรื่องของคาใชจายที่ใชในการพรองน้ำ 

แตวันน้ีตนขอเสนอวาโครงการดังกลาวน้ีเปนการขุดถนนที่มีสภาพดีอาจจะไม

ดีแบบ 100 เปอรเซ็นต แตถนนเสนนี้ยังสามารถใชในสัญจรไปมาไดดีอยูยัง

ไมไดชำรุด จะมีสวนที่ชำรุดคือบริเวณหนาหมูบานพฤกษาตรงประตูที ่อยู

กอนที่จะถึงรานขายของเกาซึ่งตรงนั้นชำรุดแลวก็ทรุดลง หากผูบริหารนำ

งบประมาณบางสวนเปนซอมถนนในสวนน้ันการสัญจรก็จะเปนไปดวยดีตลอด

ทั้งสาย แตวันน้ีเราจะตองขุดถนนทั้งเสนแลวเทคอนกรีตทับลงไปตลอดสายซ่ึง

งบประมาณสวนนี้ 13,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตหากเราเปลี่ยนเปนเพียงการทำ

ประตูระบายน้ำ ถาวันน้ีเราเปลี่ยนจากการที่เราจะตองขุดถนนเสนนี้ตลอดทั้ง

สาย เปลี่ยนจากทอ HDPE ไปทำประตูระบายน้ำบึงหนองโคตร ซึ่งวันน้ีทาง

โยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบไวแลวใชงบประมาณเพียง 2,3๐๐,๐๐๐ 

บาท ซึ่งเปนตัวเลขที่วันนี้โยธาธิการและผังเมืองประมาณการใหเราแลวดวย

ซ้ำ ถามวาโครงการนี้จริงๆ แลวโยธาธิการและผังเมืองเตรียมที่จะดำเนินการ

ใหเราแตอาจจะยังไมไดอยู ในงบประมาณป ๒๕68 หรือไม อยางไร สวน

รายละเอียดนั้นตนไมแนใจจริงๆ แตแนนอนแลวคือมีโครงการดังกลาวแลว 

หากเราจะมองวาเราเรงเราจำเปนจริงๆ เราใชงบประมาณของเราในการทำ

ประตูระบายน้ำตรงน้ีโดยใชแบบที่ทางโยธาธิการและผังเมืองออกแบบไวจะใช

งบประมาณเพียง ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากเทียบกับการที่เราจะใชทอ 

HDPE ขนาด 1.2๐ เมตร ขุดไประยะยาวแลวน้ำก็ไหลกลับมารวมกันอยูที่

คลองยาวเชนเดียวกัน กับการทำประตูระบายน้ำตรงนี้แลวใหน้ำไหลออกไป

โดยที่ไมจำเปนตองสูบเพื่อพรองน้ำออกไปงบประมาณสวนนั้นก็จะลดลง การ

ใชงานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งบประมาณที่ใชก็ลดลงดวยจะดีกวา

หรือไม และวันนี ้ต อจากตรงคลองยาวทางโยธาธิการและผังเมืองก็ได

ดำเนินการแลวในการวางทอBox culvert ขนาด 2.1๐ เมตร เปนทอคูผาน

หนาบานทานอดีตนายกไพศาลจิตตะมัย ซึ่งจะออกไปจนถึงจุดที่เปนทางผาน

ไปจนถึงประตูระบายน้ำของเทศบาลนครขอนแกนตอไป หากเราเปลี่ยนจาก

เงิน 13,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาเปนเงิน 2,3๐๐,๐๐๐ บาท เราจะประหยัด

งบประมาณแลวเรายังเหลือเงินอีกเปน 10,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะไปทำ

อยางอื ่นได ตนวาโครงการดังกลาวแมจะเปนการพรองน้ำไดแตสุดทาย

ปลายทางของน้ำก็ไปอยูที่เดียวกันซ่ึงตนมองวาอาจจะพรองไดเร็วข้ึนแตการที่

เราทำเปนประตูระบายน้ำแลวตรงน้ีกวางกวาพรองออกทั้งปนี้ลดงบประมาณ
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ไดในระยะยาวจะไมดีกวาหรือ นี ้คือความคิดเห็นสวนตัวของตนเองจึงขอ

อภิปรายเพียงเทาน้ี  

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทร
ทอง บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขางหมูบานชลลดาถึงรองระบาย
น้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียง  
ขางมาก 

   ๓.๓  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) พรอมบอพักฝาเหล็ก หมูที่ ๑ และหมูที่ ๑๘ 
บานเปด (ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมู บานลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุ ม) จำนวน               
1๖,๓๕0,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-

CAST Box culvert) พรอมบอพักฝาเหล็ก หมูที่ ๑ และหมูที่ ๑๘ บานเปด 
(ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมูบานลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุม) 
จำนวน 1๖,๓๕0,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 1๖,๓๕0,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) พรอมบอพัก

ฝาเหล็ก หมูที่ ๑ และหมูที่ ๑๘ บานเปด (ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมูบาน

ลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุม) ตั้งไว 1๖,๓๕0,000 บาท เพื่อ

จายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box 

culvert) พรอมบอพักฝาเหล็ก หมูที่ ๑ และหมูที่ ๑๘ บานเปด (ซอยอุดมสุข

จากดานหลังหมูบานลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุม) รายละเอียด

ดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 x ๑.๒๐ x ๐.๑๕ เมตร ความยาว 
๑,๓๒5.00 เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๓,๗๕๐.๐0 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ ๓/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี ่ยนแปลงครั ้งที่         

๑2/2567  หนาที่ ๔ ลำดับที่ ๑   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 1๖,๓๕0,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
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รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายปศนพล  เมืองสนธ์ิ     สำหรับโครงการน้ีเปนการขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กอสรางวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) 

พรอมบอพักฝาเหล็ก หมูที ่ ๑ และหมูที ่ ๑๘ บานเปด (ซอยอุดมสุขจาก
ดานหลังหมูบานลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุม) ตนเองเห็นดวย
และเปนตัวแทนของชาวบานเปดที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ำทวมที่เกิดข้ึน
ในชวงที่ผานมา จึงขอขอบคุณทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะทำงานผูที ่เกี ่ยวของที ่ไดรวมกันคิด วิเคราะห แกปญหา และทำให
โครงการนี้เกิดขึ้น โดยที่แกไขปญหาของพี่นองประชาชนในเขตหมูที่ 1 และ
หมู ที ่ 18 ไดตามความตองการของชาวบานเพื่อปองกันปญหาน้ำทวมที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับโครงการน้ีตนเห็นดวย แตเปนหวงและขอ
เปนกำลังใจใหก ับคณะทำงานเพราะว าหากในว ันนี ้ไดร ับการอนุม ัติ
งบประมาณจากทางสภาฯ ไปแลว ก็ขอใหทางคณะทำงานหรือผูที่เกี่ยวของได
พิจารณาเรื่องระยะเวลาในการทำงานเพราะวาตอนน้ีเดือนธันวาคมแลว ซ่ึง
โครงการน้ีงบประมาณจำนวน 16,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ระยะเวลาสำหรับการกอสรางก็นาจะใชเวลานานพอสมควร จึง
อยากใหทานผูบริหารและคณะทำงานเนนย้ำเรื่องระยะเวลาในการกอสราง
และควบคุมงานใหไดตามวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาน้ำทวม เพราะวาในป
หนาพื ้นที ่นี ้น าจะรับน้ำประมาณชวงเดือนมิถุนายน ถาเปนไปไดขอให
โครงการเสร็จทันกอนถึงหนาฝนในปหนา 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายสุพล  โตะปง    กอนอื่นก็ตองกลาวคำวาตนสนับสนุนโครงการน้ีเพราะวาฝายบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขาใจตรงกันกับสมาชิกสภาฯ วันนี้ตนจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ ถึงแมทาน

จะมีวิสัยทัศนที่แตกตางกันแตเราก็เห็นถึงความเดือดรอนของชาวบานเปด ซ่ึง

น้ำทวมไมไดทวมเฉพาะภายในหมู บานลิขิตราฟาใสเทานั ้น ชาวนาหรือ

เกษตรกรที่มีที่นาอยูบริเวณนั้นไมเคยตองซื้อขาวกินก็ไดซื้อขาวกิน ตนเห็น

ดวยที่ทางฝายบริหารไดปรับเปลี่ยนเพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันกับสภาฯ ตน

เห็นดวยและขอสนับสนุนโครงการดังกลาว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
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ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PRE-CAST Box culvert) 
พรอมบอพักฝาเหล็ก หมู ที ่ ๑ และหมู ที ่ ๑๘ บานเปด (ซอยอุดมสุขจาก
ดานหลังหมู บ านลิขิตตราฟาใส ถึงเขตเทศบาลเมืองบานทุ ม) จำนวน            
1๖,๓๕0,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

   ๓.๔  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอพรอมกอสรางปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay 
Asphaltic Concrete) หมูท่ี 19 บานกังวาน, หมูท่ี 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนน
ศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๒1,๒๕๑,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอพร อมกอสร างปร ับปร ุงเสร ิมผ ิวลาดยาง (โดยว ิธ ี Overlay 
Asphaltic Concrete) หมูที่ 19 บานกังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จาก
ปากทางหมู บานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน         
๒1,๒๕๑,000 บาท (กองชาง)) ขอเช ิญฝายบร ิหารได อธ ิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน ๒1,๒๕๑,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางงบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอพรอมกอสรางปรับปรุง

เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู ที ่ 19 บาน

กังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุล

ตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๒1,๒๕๑,000 บาท  รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.๕0 เมตร (SN6) ความยาว 785.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง ๓.00 เมตร ความยาว 785.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๒,๒๑๐.๓๐ ตารางเมตร  
งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)   

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ความยาว 785.00 เมตร หนา 0.๐๔ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 4,5๖๕.๓๑ ตารางเมตร พรอมปาย
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โครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ ๔/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี ่ยนแปลงครั ้งที่        

๑2/2567 หนาที ่6 ลำดบัที่ ๒     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๑,๒๕๑,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมตัิ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    สืบเน่ืองจากในระเบียบวาระน้ีตนตองกลาวคำวาขออภัย ขอโทษ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และขอขอบคุณ ซ่ึงทั้ง ๓ ข. น้ีมาจากไหน ตนตองขอขอบคุณผูบริหารที่รับฟง

ความเห็นของตนในสิ่งที่ตนไดอภิปรายไปวาอยากใหเปลี่ยนขนาดของทอใหมี

ขนาดที่ใหญขึ ้น ทางคณะผูบริหารไดเปลี่ยนขนาดจาก ๑.๒๐ เมตร เปน 

๑.๕๐ เมตร ซึ่งตนไดอภิปรายไปในครั้งกอนแลววาในตอนแรกตนไมเห็นดวย

กับการวางทอ HDPE ตอมาตนไดพิจารณาแลววาหากจะตองลองก็ควรจะลอง

แบบมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สำคัญคือการพิจารณาถึงมวลน้ำที่จะมาวาสอด

รับกันหรือไมที่เราจะใชงบประมาณ แตในความผิดพลาดที่จะตองกลาวคำวา

ขอโทษเนื่องจากการสื่อสารของตนกับทางกองชางมีความผิดพลาด ตนได

อธิบายกับทางผูออกแบบวาความจริงแลวโครงการน้ีควรจะมีการขยายทอให

ม ีขนาดใหญขึ ้น หากถนนที ่พังอยูอยากใหเปนการ Overlay ช างจึงได

เปลี่ยนแปลงขนาดทอจาก ๑.๒๐ เมตรเปน ๑.๕๐ เมตร เปลี่ยนจากเทถนน
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คอนกรีตทั ้งสายเปนการ Overlay แทน ซึ ่งในการที ่ตนไดชี ้แจงใหทาง

ผูออกแบบฟงเปนความคลาดเคลื่อนของตนเองที่ไมไดแจงทางชางไปวาให

ทานแยกโครงการ วันนี้ที่ตองการใหทำคือการวางทอระบายน้ำกอนแลวคอย

ไป Overlay โครงการทีหลัง เพราะเราไมทราบวาเวลาที่เราทำถนนตรงน้ีหรือ

วางทอไปแลวถนนจะมีการทรุดตัวอีกหรือไม ถาเราเทคอนกรีตเพียงแค ๓ 

เมตร งบประมาณจะไมสูงขนาดนี้ ตนไดเห็นตัวเลขพรอมกับทานสมาชิก  

สภาฯ ทุกทานตอนที่ทางผูบริหารไดเสนอญัตติเขามาเพื่อพิจารณาวาจะ

นำเขาสู สภาฯ ดวยงบประมาณจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพิ ่มขึ ้นจาก

งบประมาณเดิมจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดวยขนาดทอที ่ใหญขึ ้นสวน

เปลี่ยนจากถนนคอนกรีตเปนการ Overlay ถนน ตนเชื่อวางบประมาณสวนน้ี

ลดลงถูกตองหรือไม ซึ ่งตนเขาใจวาถนนคอนกรีตจะตองแพงกวาการ 

Overlay ถนน แตในสวนของทอ HDPE ที่ขยายขนาดใหญขึ้นจึงทำใหราคา

ของทอ HDPE ในโครงการนี้สูงขึ้น รวมงบประมาณทั้งหมดจึงเปลี่ยนจาก 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเปน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงโครงการดังกลาวน้ันตนเคย

บอกวาเห็นดวยที ่จะแกไขโครงการน้ี และเห็นดวยที ่จะตองแกไขปญหา

ดังกลาวเนื่องจากปญหาดังกลาวไมใชเฉพาะหมูที่ ๑๙ กับหมูที่ ๒๓ ที่ไดรับ

ความเดือดรอน แตรวมถึงคนในตำบลบานเปดทุกคน รวมถึงคนตำบลอื่นที่

สัญจรถนนเสนนี ้ เพราะวาปญหาดังกลาวเกิดขึ ้นจากมหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือน้ำทวม ซึ่งเปนถนนเสนหลักไมใชเฉพาะคนตำบลบาน

เปดใช แตวันน้ีที่ทุกคนที่ไปใชบริการถนนเสนน้ัน ถาฝนตกจะมีคำถามวาถนน

เสนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานไดหรือไม น้ำทวมหรือไม 

ปญหานี้หากเรามีงบประมาณเราควรจะแกไข ในสวนของวัสดุตนไดอภิปราย

ไปแลววันนี้ตนจึงไมอภิปรายอีกเพราะวาเราไดอภิปรายในรายละเอียดไป

หมดแลว ถาวันน้ีเปนเรื่องที่ใหม ราคาที่สูง หรือมีนัยอะไรแฝงอยูตนไมขอกาว

ลวง ตนคิดวาสิ่งที่ควรแกไขก็แกไข แตในสวนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน

วันนี้ หากเราทำพรอมกันตนคิดวาถนนอาจจะทรุดหรือหักในการ Overlay 

ถนน ซึ่งเรายังไมรูเลยวาในการแกปญหาน้ำทวมนั้นจะสามารถแกปญหาได

มากขนาดไหน ตนอยากบอกวาควรจะวางทอไปกอนสักครึ่งป หรือ ๑ ป รอ

ใหถนนอยูตัวแลวคอย Overlay แตพอทำรวมกันจึงไมสามารถที่จะตอบไดวา

จะเปนการแกไขปญหาหรือจะเปนการใชเงินงบประมาณที่ไมคุมคากับการที่

เราจะอนุมัติในวันน้ี 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  
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นายธนดล  ประเสริฐทรง    ตนขออนุญาตในระเบียบวาระที่ ๓.๔ ที่เปรียบเทียบกับญัตติที่ฝาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บริหารไดเสนอเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดตามที่ทานประธานสภาฯ นำเรียนเมื่อสักครูวาในญัตติของวันที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทอ HDPE จะเปนขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๘๕ 

เมตร เปลี่ยนเปน ๑.๕๐ เมตร เดิมงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ เมตร เต็มพื้นที่

ถนน ลดลงเหลือ ๓ เมตรซึ ่งเปนการออกแบบทับทอ หลังจากนั ้นคอย 

Overlay ถนนทับอีก ๗๘๕ เมตร ทำใหงบประมาณเพิ่มขึ ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

กวาบาท ทำใหเห็นการเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณ ๑๕,๗๕๘,๐๐๐ บาท 

เปน ๒๑,๒๕๑,๐๐๐ บาท ตนขออนุญาตนำเรียนวาโดยวิธีคิดหลายอยางเม่ือ

สักครูตนชื่นชมที่ทานปยวรรณไมอภิปรายในประเด็นของวัสดุ แตตนอยาก

ยอนไประเบียบวาระที่ ๓.๓ และ ๓.๔ ควบกันวาการจัดทำในลักษณะของ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ที่เปน PRE-CAST Box culvert คือการหลอสำเร็จรูป

แลวคอยมาวาง โดยทางเทคนิคแลวทานสมาชิกสภาฯ ก็เปนหวงในเรื ่อง

ระยะเวลาของการทำงาน เปนความจริงที่วา Box culvert แตละทอนขนาด 

๑ เมตรนี้น้ำหนักเปนตันเพราะฉะนั้นการวางพื้นขางลาง โดยภาษาทางชางที่

ตนไดพูดคุยกับเพื่อนที่เคยทำงานอยูกรมทางหลวงปรากฎวาลักษณะของงาน

ที่เปน Box culvert ไมใชการเทลีนแตเปนการ bedding ทองกอนที่จะวาง

หรือการเตรียมกอนที่จะวางทอ Box culvert โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแรกที่

ตองคำนึงคือ ดิน ดินในพื้นที่กอสรางหนาดินเปนอยางไร ลึกลงไปชั้นเมตรที่ 

๑, ที่ ๒ เปนอยางไร ถา bedding ดีการวางทอ Box culvert ที่มีน้ำหนักเปน

ตันแตละทอนเปนตันจะมีความราบเรียบเกิดปญหานอย ถึง bedding จะดี

วิธีการวางที่เปนมาตรฐานก็คือจะตองเทปูนมอรตาร ๓ เซนติเมตรขึ้นมากอน 

กอนที่จะวางทอ Box culvert ลงไป แลวขยับลิ้นเขามาเชื่อมกันซึ่งปูนมอร

ตารจะเปนตัวเชื่อมดานลาง แต bedding ตองดีกอน และเขาก็เปนหวงวา

บริษัทที่ทำงานอยูในเขตระดับภูมิภาคนี้งาน bedding ไมคอยดี เขาก็จะออก

ตัวว าเปนการเทลีนธรรมดา แตการเทลีนไมสามารถรับน้ำหนักได ถา 

bedding ไมดีน้ำหนักแตละทอนก็จะเกิดการทรุดตัวทำใหเกิดปญหา ถูกตอง

วา Box culvert พื้นที่หนาตัดดีกวาในขนาดที่เทากัน ซึ่งทอ HDPE น้ีจะมี

ประสิทธิภาพลดลงเต็มพื้นที่ประมาณรอยละ ๒๑ พื้นที่หนาตัดของสี่เหลี่ยม

กับวงกลมจะมีพื้นที่ลดลงประมาณรอยละ ๒๑ แตจะถูกชดเชยดวยอัตราการ

ไหลลื่นซึ่งภาษาชางเรียกวา Flow โดยเฉพาะของเหลวแบบน้ำ อัตราการไหล

ลื ่นจะเริ ่มที ่หยดแรกลงไปไมตองรอใหน้ำลนแลวคอยลงไปในทอจนเต็ม 

ชวงเวลาของการที่น้ำจะลนเขามาครึ่งทอของทอที่เปนคอนกรีตกับทอที่เปน

ทอยางใชเวลาตางกันมาก น้ำปริมาณเทากันสงไปจุดหมายปลายทาง

ระยะทางเทากัน กวาจะถึงครึ่งทอของ HPDE ปริมาณน้ำที่อยูบนทองถนน
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ลดลงไปมากกวาทอที่เปนทอปูน โดยเฉพาะอยางยิ่งทอปูนที่มีการยาแนวที่

ไมไดมาตรฐานอันนี ้เปนคำอธิบายจากเพื ่อนที ่เปนชางของตนเอง จึงขอ

อนุญาตนำเสนอเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนใหเห็นมุมมองขอดีของ Box culvert 

แลวก็มีขอเสียเชนกัน ขอดีของทอยาง HDPE ก็มีขอเสีย ขอเสียคือมีราคาที่

อาจจะสูง แตเพื่อนที่ใหคำแนะนำเขาบอกวาอัตราการลงทุนเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลาการกอสรางก็ดี ระยะเวลาของการใชงานก็ดี มันสามารถชดเชยได

ถาเรามีเงินมากพอ และเรามีความเห็นตรงกันวาควรจะมีการระบายน้ำใหเร็ว

ที่สุดเมื่อมีน้ำรอการระบายลงมา ระยะเวลาของการนำน้ำมวลเดียวกันจาก

วัสดุ ๒ ประเภทนี้แตกตางกันแนนอน เพราะฉะนั้นอยากนำเรียนในประเภท

ของวัสดุในเบื้องตนวาเราอาจจะเห็นหรือไมเห็นจากที่อื่น เราจะมีตัวอยางที่

ขอนแกนหรือไมนั้นเปนประเด็นของเรื่ององคประกอบยอย แตสิ่งที่เราตอง

เขาใจตรงกันเรื่องการนำน้ำออกจากพื้นที่ที่เกิดปญหาจากการทวมขัง เกิด

ปญหาในการสัญจรไปมาไดเร็วที่สุด และระยะเวลาของการใชวัสดุใหนาน

ที่สุดเปนเรื่องที่นาจะคำนึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางทอ HPDE ซึ่งเรื่อง

ของน้ำหนักเมตรตอเมตรนี้ตางกันเปนพันๆเทา ในทอจะมีขดเหล็กที ่รับ

น้ำหนักยืดหยุนกระจายน้ำหนักอยูในตัวอยูแลว เพราะฉะนั้นวิธีการวางเริ่ม

จาก bedding ระหวางทอและลงทรายรอบขางที่เปนทอ HPDE มีการกระทุง

เหมือนทั่วๆ ไปที่จะทำใหวัสดุรอบโอบทอมีความแนน จะใชวิธีใชน้ำหรือแรง

กระแทกอะไรก็แลวแตเปนเทคนิคของแตละบริษัท แตเมื่อเทคอนกรีตแลวใน

สวนหน่ึงคอนกรีตจะเปนแผนที่จะไปชวยกับวงเหล็กที่อยูในทอ HPDE ในการ

กระจายน้ำหนักซึ่งจะเกิดปญหาติดตามมานอยมากในทิศทางของวิธีวิชาชาง 

ตนขออนุญาตนำมาเสนอแลกเปลี่ยนวาถาโครงงการนี้มีประสิทธิภาพในการ

นำน้ำมวลเดียวกันออกจากพื้นที่ไดเร็วกวา แมกระทั่ง ๕ นาที ๑๐ นาที ก็เปน

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนทางการสูญเสียทรัพยากรหลายอยาง

ติดตามมา เพราะฉะน้ันตนจึงขออภิปรายเพื่อสนับสนุนญัตติน้ี  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒๘ 

 

๒.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอพรอมกอสราง
ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 19 
บานกังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลา
กุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน ๒1,๒๕๑,000 บาท (กองชาง)) ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๕  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ ๘ บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทาย
ซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ ๘ บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอยถึง
ถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝาย
บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 9,816,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด 

ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอย ถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) ตั้งไว 

9,816,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอ

พักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทาย

ซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร (SN6) ความยาว 650.00 เมตร 
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ความยาว 606.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื ้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,212.00 ตารางเมตร พรอมปาย



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒๙ 

 

โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 5/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 

หนาที่ 10 ลำดับที่ 5    
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 9,816,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยู ภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ่งอยู ในอำนาจหนาที ่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที ่ ๘ บาน 
หนองโจด ซอยขางหมู บานสินธารา (จากทายซอยถึงถนนหนาหมู บาน        
สินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๖  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการปรับปรุง
อาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลบานเปด จำนวน ๓๐,๐๐๐,000 บาท (กองการศึกษา)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลบานเปด 

จำนวน ๓๐,๐๐๐,000 บาท (กองการศึกษา)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองการศึกษา) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสม จำนวน ๓๐,๐๐๐,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล

บานเปด ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ตั ้งไว 

๓๐,๐๐๐,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียน

เทศบาลบานเปด รายละเอียดดังน้ี 

งานปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลบานเปด 

ลานเสาธง ประกอบดวย 

  - งานปรับปรุงลานเสาธงและลานอเนกประสงคดานหนาโรงเรียน 

  - โรงจอดรถยนตและทางเดินมีหลังคาคลุมหนาโรงเรียน 

  - โรงจอดรถมอเตอรไซด และทางเดินมีหลังคมคลุม 

  - ถนนรอบเสาธง 

  - วงเวียนเสาธง 

  - ปอมยาม 

อาคารอำนวยการและระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

  - งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ และ 

  - งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

  - งานระบบไฟฟางานระบบสุขาภิบาล 

  - งานระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 
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  - งานระบบเซลลพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ติดตั้งบนหลังคา

อาคารอำนวยการ 

  งานปรับปรุงอาคารเรียนระดับอนุบาล 
   ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่ ประกอบดวย 
   - สนามเด็กเลน 
   - ลานเสาธงขนาดเล็ก 
   - งานภูมิทัศนเฉพาะในพื้นที่ 
   - ปายดานหนาโรงเรียน ประตูทางเขา 
   - ภูมิทัศนหนารั้วโรงเรียนจนถึงแนวถนนสาธารณะหนาโรงเรียนและ

รั้วดานหนาโรงเรียน 
  งานรื้อถอนและคาวัสดุในการรื้อถอนเฉพาะงานที่อยูในพื้นที่   
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ ๙/2567 

หนาที่ ๖ ลำดับที่ ๔     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ 

1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคให

พรอมใชงานมีความทันสมัย สถานที่ สภาพแวดลอมสวยงาม สะอาดรมรื่นนาอยู

อาศัย มีความปลอดภัย เหมาะสมสำหรบัการจัดการเรียนการสอน 

๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลบานเปดใหมีบรรยากาศที่

สงเสริมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหระดับคุณภาพการศึกษา

สูงข้ึน ตอไป 

๓. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดประชุม อบรม 

สัมมนา และกิจกรรมสันทนาการของนักเรียน  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมตัิ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  
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นายปศนพล  เมืองสนธ์ิ    ตนเห็นดวยกับความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบานเปดของเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ใหดูดีมีคุณภาพสำหรับลูกๆ นักเรียนในตำบลบานเปดเรา แตงบประมาณ

จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนงบประมาณที่สูงมากสำหรับงานปรับปรุง

ตนมีขอสงสัยอยู ๒ ประเด็น คือ เรื่องที่ ๑ เรื่องงบประมาณที่สูงมากสำหรับ

งานปรับปรุงงานกอสราง ประเด็นที่ ๒ ในญัตตินี้ขอมูลที่ไดรับมานอยมากซ่ึง

จากเอกสารที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมจะมีแบบ ปร.๔, ปร.๕ ซึ่ง ปร.๔ 

จะมีประมาณ ๒๐ - ๓๐ แผน ซึ ่งเปนเอกสารไมมีการเซ็นกำกับและไมมี

หลักฐานอะไรเลยที่เชื่อไดวาตัวเลขที่สงมานี้เปนของใคร เหมือนกับวาไปถาย

เอกสารจากที่ไหนมาหรือเปลา โดยปกติแลวเอกสารในการพิจารณาควรจะ

เปนเอกสารทางเทศบาลจากทางกองชาง ซ่ึงใน ปร.๔, ปร.๕ ตนไมทราบ

เหมือนกันวามาจากไหน สวนที่ ๒ แบบที่นำมาใหเมื่อสักครูเปนแบบที่ไมมี

การรับรองจากทางกองชางของเทศบาล แบบก็เปนแบบที่ไมรูใครเปนเจาของ

สำหรับขอมูลเอกสารประกอบซึ่งโดยปกติแลวการกอสรางแบบ ปร.๔, ปร.๕ 

ควรจะมีรายละเอียดหรือขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เชน งานประเภท

อาคารเขียนตัวเลขกลมๆ มา ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดก็ไมมีวา

อะไรบาง สำหรับงานกอสรางโดยปกติแลวตองมี ปร.๔, ปร.๕ จะตองมี

รายละเอียดของเหล็กมีจำนวนกี่ชิ ้น คอนกรีตกี่ลูกบาศกเมตร และหลายๆ 

อยางโดยปกติของงานกอสราง แบบแปลนก็มีอยู ประมาณ ๖-๗ แผน ซ่ึง

สำหรับงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอมูลคงไมเพียงพอที่จะ

พิจารณาในญัตติน้ี สำหรับตนคงไมเห็นดวยกับโครงการน้ี  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ในระเบียบวาระน้ีตนเปนอีกหน่ึงทานที่สนับสนุนผูบริหารในการที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จะพัฒนาทองถ่ินของเรา เพราะในสวนของผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๒ 

ทาน มีความเห็นตรงกันวาวันนี้การศึกษาเปนเรื่องที่สำคัญ การพัฒนาบุคคล
เปนเรื่องที่จะทำใหทองถิ่นทองที่ของเราพัฒนาไปได เมื่อเด็กๆ มีความรูมี
ความสามารถถือเปนการเพิ่มสรรพกำลังของเทศบาลในอนาคต ซึ่งในวันหน่ึง
นองๆ เด็กๆ ลูกๆ ของเราเติบโตไปจะเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
กลับมาพัฒนาทองถิ่นของเรา ดวยระเบียบวาระนี้ในสวนของรายละเอียดตน
ขอสอบถาม คือ แบบแปลนที่ใชประกอบการพิจารณาของสภาฯ ตนเขาใจวา
กอนหนานี้ในการประชุมแผนทางผูอำนวยการโรงเรียนไดชี้แจงวาเปนแบบ
ที่มาจากการประกวดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในปงบประมาณ ๒๕๖๖ ตน
ไมแนใจในรายละเอียดแตจำไดวาเปนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนซึ ่งใชเงิน
งบประมาณของการประกวดปรับปรุงภูมิทัศนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใน
โครงการดังกลาว โดยมีเงินรางวัลผูชนะการแขงขันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงขอมูลอาจจะถูกตองหรือไม ตองขอใหทางฝายบริหารหรือผูอำนวยการกอง
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การศึกษาไดชี้แจงในรายละเอียดสวนน้ีวาที่ตนไดอภิปรายไปถูกตองหรือไม 
หรือที่ถูกตองควรที่จะแกไขอยางไร ประกอบกับคำถามที่ตนจะสอบถามใน
ระเบียบวาระนี้คือโครงการดังกลาวใชคำวาปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิ
ทัศนโรงเรียน คำวาปรับปรุงอาคาร คือ การแกไขเปลี่ยนแปลงใหอาคารเดิมมี
สภาพที่ดี แตดวยมูลคาถึง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับอาคารปจจุบันก็
คืออาคารเรียนของนองๆ ที่เราเห็นเปนอาคารชั้นเดียว อาคารนี้เริ่มตนจาก
การที่เรายกฐานะมาเปน อบต. แลวมีการสรางอาคารสำนักงาน อบต. ซ่ึงทาน
ธนดลไดชี้แจงไปแลววาอาคารนี้เปนอาคารเดิมของเทศบาลเราในสมัยที่เปน 
อบต. กอนที่เราจะยายมาอยูที่น่ี ซึ่งการกอสรางนาจะเปนในป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอมูลอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไมตนไมแนใจ คำถามของตนในวันนี้คืออาคาร
ที ่ทางผู บริหารจะปรับปรุงตั ้งแตป พ.ศ.  ๒๕๔๒ จนมาถึงปจจุบันมีอายุ
ประมาณ ๒๕ ป ซึ่งโดยระเบียบพัสดุฯ ตนขออนุญาตใหทางผูอำนวยการกอง
คลังได ช ี ้แจงในระเบียบพัสดุฯ ว าว ันนี ้ท ี ่ เราใช คำวาปรับปร ุงอาคาร 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มูลคาทรัพยสินคืออาคาร อบต.น้ีมีมูลคาเทาไรในการที่
เราจะปรับปรุง เพราะโดยระเบียบฯ ตนเขาใจวาในการที่จะปรับปรุงทรัพยสิน
ใดๆ ทรัพยสินนั ้นจะตองมีมูลคามากกวาราคาที่จะปรับปรุง ซึ ่งในวันน้ี
งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทที่จะใชปรับปรุงอาคาร อาจจะไมใช
อาคารนั้นอาคารเดียวอาจเปนทั้งหมดโดยรวม แตเรามีอาคารหลังนั้นในวันน้ี
มูลคาทรัพยสินถาหักคาเสื่อมซึ่งหักจากกระยะเวลาที่ผานมามูลคาอยูที่เทาไร 
แลวการที่จะใชงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะขัดตอระเบียบฯ 
หรือไม เพราะโดยหลักการของการที่จะซอมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ มูลคาของ
การซอมหรือเปลี่ยนแปลงจะตองนอยกวามูลคาของทรัพยสินถูกตองหรือไม 
ตนไมแนใจในระเบียบฯ จึงขออนุญาตใหทานผูรูไดชี้แจงในสวนน้ี ประกอบกับ
ในวันนี้ทางผูบริหารไดเอาแบบใหเราพิจารณาซึ่งเปนแบบที่ตนไดอภิปรายไป
แลว แตมีขอหน่ึงที่เปนขอกังวลคือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
๒๕๖๘ มีโครงการที ่เปนคาออกแบบโรงเร ียนเทศบาลของเราจำนวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนการจางบุคคล ภายนอกในการออกแบบในการ
ประเมินราคาที ่จะดำเนินการ เขาใจไดวานาจะเกี ่ยวของกับสวนนี ้ด วย 
ประเด็นคือวันนี้เราใชในสวนของที่เราประกวดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
มาแลว เหตุใดเราจึงตองจางออกแบบอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดูแลวจะเปน
การดำเนินการที่ซ้ำซอนหรือไม อีกประเด็นหนึ่งที่ตนตองขออนุญาตสอบถาม
คือคาออกแบบโดยระเบียบฯ แลวเปนมูลคาเทาไรของทรัพยสิน เพราะใน
ตอนที ่ทำแผนคือ ๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ทำใหเป นคาออกแบบจำนวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แตที่นำเสนอในวันน้ีใชงบประมาณเพียง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ถาเราอนุมัติเพียง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทจะเพียงพอที ่เราจะไปจาง
ออกแบบอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดูแลวจะเปนขั้นตอนที่ดูวกวนและสับสน 
อยากใหทางผูบริหารหรือผูอำนวยการกองคลังไดชี้แจงในสวนนี้วาหากวันน้ี
เราใชงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทางผูบริหารชี้แจงในการทำ
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แผนในตอนแรกวาตองการที่จะเปลี่ยนโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในครั้งตอไป เพราะวันนี้จำนวนนักเรียนของเราเพิ่มขึ้นจากกอนหนานี้ที่ทาง
ผูบริหารไดเคยพูดวาโรงเรียนนี้แทบจะปดไปแลวดวยซ้ำเนื่องจากจำนวนเด็ก
ลดลง แตปจจุบันทางผู บริหารทางสภาฯ ไดอนุมัติงบประมาณเขาไปใน
โรงเรียน สงเสริมการเรียนรูของเด็กนักเรียนไมวาจะเปนเรื่องของภาษา เรื่อง
ของแท็บเล็ตที่สภาฯ ไดอนุมัติไปในเทศบัญญัติในปกอนๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของคอมพิวเตอร อุปกรณการเรียน เครื่องปรับอากาศ ทุกสิ่งทุกอยางที่ทาง
สภาฯ เห็นดวยกับทางผู บริหารที่จะพัฒนาบุคลากรตัวนอยๆ ของเราให
กลายเปนบุคลากรที่เปนทรัพยากรที่มีความสำคัญและเจริญกาวหนาในอาชีพ
การงานตอไป ดังนั้นวันน้ีหากเราเอาเงินงบประมาณทั้งหมดนี้มาสรางอาคาร
เร ียนใหมซ ึ ่งป จจ ุบ ันมีแบบ สพฐ. แบบมาตรฐานของโรงเร ียนทั ่วไป 
ยกตัวอยางเชน โรงเรียนอนุบาลขอนแกนที่วันนี้มีตึก ๓-๔ ชั้น แบงออกเปน
หองเรียนจะไดกี ่หองเรียน ใชงบประมาณในการกอสรางตึกเทาไร เราจะ
รองรับนักเรียนที่เขามาไดมากขนาดไหน ถามวาวันนี้ความสวยงามเปนเรื่อง
สำคัญหรือไม เปนเรื่องสำคัญแตหากงบประมาณที่นำมาใชกอสรางอาคารตึก
หน่ึงที่ใชมูลคาประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐- ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตมีหองเรียน
ที่มากเพียงพอตอจำนวนเด็กในอนาคต มีพื้นที่ที่จะนำไปใชทำอยางอื ่นได
เพิ่มเติม รวมถึงในอนาคตที่ทางผูบริหารอาจจะมีแนวคิดวาวันนี้เราควรจะมี
ครบทุกอยางหรือไม ไมวาจะเปนสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล หรือวา
ใดๆ ที่ในอนาคตเราอาจจะไมไดเปนแคโรงเรียนชั้นประถม เราอาจจะขยาย
เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาไปถึงมัธยมหรืออะไรมากข้ึน หรือหากมีถึงเพียงชั้น 
ป.๑ - ป.๖ เราจะพัฒนาศักยภาพของเทศบาลอยางไรที่จะนำงบประมาณน้ีลง
ไปเพิ ่มเติมเสริมในสวนนี ้ได อยากใหวางแผนในเรื ่องของงบประมาณให
เหมาะสมเพียงพอมากกวาน้ี ซ่ึงในสวนตางๆ ที่ตนไดอภิปรายมาเชื่อวาสมาชกิ
สภาฯ ทุกทานไมไดขัดของที่จะใชงบประมาณกับเยาวชนที่เปนคนตำบลบาน
เปด หรือแมกระทั่งเด็กนอกพื้นที่ที่มาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบานเปด เรา
พรอมที่จะพัฒนาในสวนนี้ใหกับนองๆ ทุกคน แตเงินงบประมาณที่จะใชน้ัน
อยากใหใชดวยความที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พัฒนาทั้งทองถิ่นของเรา
และพัฒนาในตัวของคน 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ถาไมมีขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ที่ผานทางผูบริหารพยายามประคับประคองทุกๆ เรื่องในการเสนอ 
นายกเทศมนตร ี ญัตติเขาสภาฯ มาโดยตลอด แตเรื่องโรงเรียนเปนเรื่องใหญมากมีความจำเปน

ที่เราจะตองพัฒนาเด็กๆ ของเรา จะไดไมโตมาเปนผูใหญที่ไรจินตนาการไร
ความรูกันแบบนี้ เอกสารก็มีใหอานสงสัยตรงไหนก็ขอใหแจงกัน ตรงไหนที่
เขียนวาอาคารเดียว เดี๋ยวตนจะเชิญทานปลัดเทศบาล ทานผูอำนวยการกอง
คลัง ทานผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ และทานผูอำนวยการ
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กองการศึกษา อธิบายวงจรอุบาทวนี้ใหทุกทานไดทราบ เหตุใดจึงซ้ำซอนกัน
แบบนี้ เหตุใดจึงไมเขาใจกันแบบนี้ เราออกแบบโครงการออกแบบใชเงินใน
การประกวดออกแบบซึ ่งร ับรองโดยคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ไดแบบมาแลวๆ จะทำอยางไรกันตอชวยอธิบายใหทางสภาฯ ไดรับ
ทราบ งบประมาณที่ใชในการออกแบบหรือรายละเอียดทั้งหมดตนคิดไวแลว
วาจะเกิดวงจรน้ี ตนเคยพูดไวตั้งแตรอบแรกแลว รายละเอียดไมพอก็ไมอนุมัติ 
ไมอนุมัติกไ็มสามารถนำโครงการไปเบิกงบประมาณมาจายคาออกแบบซ่ึงเปน
รายละเอียดเพื่อนำมาขออนุมัติอีก เราทำเพื่อเด็กๆ ทุกคน เหตุใดจึงเกิดวงจร
นี้ เหตุใดคาออกแบบที่มีในเทศบัญญัติแลว สภาฯ อนุมัติแลวจึงใชไมได 
โครงการตั้งไว ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จริงมีกฎระเบียบอะไรกำหนดไวรอยละ
เทาไรก็อธิบายทางสภาฯ ไป ในระยะแรกจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะ
ใชไดเทาไรในงบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เราไมไดใชเต็มจำนวน เหตุใดจึงใชไมได 
เหตุใดเอาเขาแผนเอาเขาเทศบัญญัติไมมีการพูดคุยกัน จนเปนที่มาตองเอา
โครงการมาเขาสภาฯ สภาฯ อุตสาหอนุมัติคาออกแบบในเทศบัญญัติแลว จะ
เอาไปจางคณะสถาปตยกรรมในการออกแบบให ซ ึ ่งท านคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมเปนคนออกแบบใหโดยผานทานอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ไมใชใหตาสีตาสามาออกแบบให ตนนำไปใหลงนามรับรองมาก็ได 
อยากใหหาทางออกรวมกันวาเหตุใดถึงเปนแบบนี ้ ในนี ้แบบมีอาคาร ๒ 
อาคารหรือไม สาธารณูปโภคเปนหลักหรือไมในงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทน้ี ปร.๔, ปร.๕ นี้ตนก็ไปขอทานอาจารยมากอนเพราะรูอยูแลวจะเกิด
เหตุการณนี้ ปร.๔, ปร.๕ ปกติตองใชคาใชจายหรือไม กองชางออกแบบได
หรือไม เขาใจอยูวาความสามารถไมถึงแนนอน ประสิทธิภาพไมถึงแนนอน จึง
ตองไปจางผูรูไปใหผูรูเขามาทำ ขอใหทุกทานที่เกี่ยวของไดชี้แจงใหทางสภาฯ 
ไห ส ิ ้นความสงส ัยด วย เพราะตนเองก ็สงส ัยเหม ือนก ัน ขอฝากทาน
ปลัดเทศบาล ทานผูอำนวยการกองคลัง ทานผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ และทานผูอำนวยการกองการศึกษา ขอใหนึกถึงเด็กๆ นึกถึงลูกๆ 
หลานๆ เราไวดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญผูอำนวยการกองคลังไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    ในประเด็นของกองคลังที่จะตอบน้ันจะขอตอบในเฉพาะสวนที่เกี่ยว 
ผูอำนวยการกองคลัง ของกับกองคลัง ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาตาม 

พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ การที่จะจางที่ปรึกษาไดในระเบียบกำหนดวาจะตองมี

กรอบงบประมาณในการจะไปดำเนินการ เพราะฉะนั้นในการของบประมาณ

น้ันโดยระเบียบวิธีการงบประมาณหรือการใชจายเงินสะสมซ่ึง ณ ปจจุบันน้ีไม

จำเปนตองมีแบบละเอียดที่จะตองมาดำเนินการ ซึ่งในสวนของเทศบาลนคร

ขอนแกนก็ดำเนินการมาในแบบที่ไมตองมี ปร.๔, ปร.๕ แตจะตองมีราย 
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ละเอียดของการดำเนินการ ในสวนของคาจางออกแบบในตัวนี้ในการจัดทำ

เนื่องจากวาทางคณะผูบริหารมีนโยบายที่จะตองดำเนินการในเรื่องของการ

ออกแบบที่จะตองใหเหมาะสมกับการใชงานของเด็กนักเรียนจึงตองใหคนที่มี

ความรูความสามารถในการออกแบบ ในสวนของงบประมาณในเทศบัญญัติ

น ั ้นได ม ีการต ั ้งงบประมาณรายจายไวแต ย ังไม สามารถดำเนินการได

เน่ืองจากวาโรงเรียนที่เราจะทำยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไมไดรับ

งบประมาณแตอยางใด เพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดซื้อจัดจางก็จะไดนำเรียน

ทางสภาฯ ถามีการอนุมัต ิงบประมาณออกแบบไดภายในวงเง ินตามที่

กฎกระทรวงไดกำหนดไววา ถาเปนงานซับซอนหรือไมซับซอนจะมีราคากลาง

ที่กำหนดซึ่งเวลาเราจะดำเนินการจัดซื ้อจัดจางจะไมสูงกวาที่ราคากลาง

กำหนด ตนจึงขอนำเรียนสภาฯ ใหทราบในเบ้ืองตนเทาน้ี 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง    ตนขอใชเวลาชวงแรกในการเลาเรื่องโรงเรียนแหงน้ีในฐานะที่เปนคน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เกาคนแก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ตำบลบานเปด ทานไพศาล จิตตะมัย ไดรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๓ เปนเลือกตั้งซอมซึ่งนายกเทศมนตรีคนกอนโดนใบแดง หลังจากน้ัน 

ทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายเสร็จเขามาบริหารทานมีดำริอยากจะ

สงเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตตำบลบานเปดเรา เดิมมีศูนยพัฒนา

เด็กเล็กแหงเดียวซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการโอนภารกิจจากกรมพัฒนา

ชุมชนในสมัยที่เปนองคการบริหารสวนตำบลบานเปดแลว ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ตอเนื่องจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในตนปมีการพยายามขอรับโอนโรงเรียน ทาน

ไพศาล จิตตะมัย ทานไมอยูในที่น้ีแตขออนุญาตกลาวนามเผื่อทานรับชมรับ

ฟงในสื่อออนไลน อยากจะไดโรงเรียนบานเปด (ทาบึงประชาสงเคราะห) เขา

มา อยากจะไดโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ๒ เขามาเปนโรงเรียนในสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ แตมีการ

ประสานเบื้องตนจากโรงเรียนบานเปดทาบึงประชาสงเคราะหไมพรอม ใน

ระดับประถมศึกษาทานจึงไดประสานไปที ่โรงเรียนบานโคกฟนโปง โดย

ขั้นตอนของการถายโอนจะมีมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนถึงจะทำเรื่องและสงเรื่องระหวางกระทรวงได ซึ่งคณะกรรมกาารสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบานโคกฟนโปงกับโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ๒ 

กอนที่จะมีการโหวตลงมติวาจะโอนหรือไม โอนเขาทองถิ่นคือเทศบาลตำบล

บานเปดหรือไม เวลาประมาณตี ๑ ตี ๒ หลายคนไมไดนอนเพราะมีคนไป

เคาะไปเรียกไปคุยเพื่อที่จะล็อบบี้วาขอใหยกมือใหหนอย และมีคนมาเคาะไป

เรียกไปคุยวาไมตองโอนอยูกับกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเดิม จนถึงเชาที่นัด
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หมายในการลงมติวาจะโอนหรือไม ตนไดไปนั่งสังเกตุการณที่โรงเรียนบาน

โคกฟนโปง ซึ ่งขณะนั้นผู อำนวยการโรงเรียนบานโคกฟนโปงคือนายสุพล 

เมืองสนธิ์ มีมติ ๑๒ เสียงตอ ๑ เสียงคือไมโอน ๑๒ เสียง โอน ๑ เสียง ในวัน

น้ันก็แสดงวายุบโครงการที่อยากจะรับโอนจากโรงเรียนเดิม โรงเรียนแกนนคร

วิทยาลัย ๒ ก็แชนเดียวกันไมโอนมา ทำใหทานนายกไพศาล จิตตะมัย คิดใหม

ตั้งโรงเรียนของเราขึ้นมาเอง สถานที่ที่เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดิมเมื่อกอน

เปนที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานเปดเดิม เรายายออกมาอยูที่นี่ใน

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ อาคารเดิมที่มีอาคารแฝดคูกันและมีหอประชุมอยู

ขางหลังวาง เราก็ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาจากแถวตลาดบานเปดยายมาอยู

ทำใหตรงนั้นมีพื้นที่ที่จะจัดตั้งเปนโรงเรียนได ทานก็ไดนำเรื่องเขาสภาฯ พอ

สภาฯ ผานก็สงเรื ่องไปที่กรมฯ โรงเรียนเทศบาลบานเปดตนขอย้ำวาชื่อ

โรงเรียนเทศบาลบานเปด เพราะตนเห็นหลายคนที่เปนคนภายในของเราไปใช

ชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลบานเปด และบางคนกาวหนาเรียกไปถึงโรงเรียน

เทศบาลเมืองบานเปดดวยซ้ำไป ไมมีคำวาตำบลไมมีคำวาเมืองเปนชื่อ

โรงเรียนเทศบาลบานเปดที่ไดรับการอนุญาตจัดตั ้งจากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น และไดผานการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการชื่อโรงเรียน

เทศบาลบานเปด รับนักเรียนรุนแรกในปการศึกษา ๒๕๕๗ น้ีเปนอานิสงสของ

ทานไพศาล จิตตะมัย และมีการดูแลเขามามีเงินจากกรมฯ ชวยในเรื่องของ

ตำแหนงผูบริหารตำแหนงครูตามที่เราขอไป และทางหนวยเหนืออนุมัติสวนที่

เหลือเทศบาลเราจะดูแลในเรื่องคาจางของครูเพื่ออุดในสิ่งที่ขาด เริ่มจัดการ

เรียนการสอนควบคูกับตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูดวยกันตอนแรก กอนที่จะมี

การยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กยายไปอยูบานโคกฟนโปง อยูสถานที่เดียวกัน

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เด็กที่อยูในโรงเรียนน้ีปจจุบัน

เปนรุ นที ่ ๑๑ ในการพัฒนาโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื ่องเราไดรับ

งบประมาณอาคารอนุบาลจากกรมฯ จัดสรรงบประมาณมาให แตหลังจากน้ัน

เราขอไปกรมฯ ไมใหเราเพราะไมสามารถแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ได 

ที่ดินแปลงนี้เปนที่ที่มี นสล.กำกับอยู เราไมสามารถที่จะแสดงกรรมสิทธิ์ได

เพราะฉะน้ันเราจึงของบจากสวนกลางไมได เราตองใชงบประมาณของเราเอง

ในการดูแล ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ทานปยวรรณ จิตตะมัย, ทานบัวฮอง บุญจวง,  

ทานสุพล โตะปง, ทานประทีป เสาผล และทานบุญเพ็ง สุทธิ ก็อยูอนุมัติ

งบประมาณไปสรางอาคารหลังสีฟาที่ทางโรงเรียนตั้งชื่ออาคารวา “นทีจรา

นุสรณ” นทีจรา แปลวา นกเปดน้ำ เปนชื่ออาคารหลังน้ี ไดรับการดูแลจาก

งบประมาณจากสภาเทศบาลเราไปพัฒนามาโดยตลอด อยากถามวาความเปน

โรงเรียนในการที่จะพัฒนารางกายและจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาใหกับ

เด็กไดเต็มที่นั้นมีอะไรขาดเยอะแยะไปหมด โดยสภาพเดิมที่ตนนำเรียนมาถูก
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กอสรางมาเปนอาคารสำนักงาน อาคารหลังอาคารหลังใหญที่เปนชั้นเดียวที่

เปนโรงครัวปจจุบันเดิมเปนหองประชุมสภาฯ ตอนนั้นเปนองคการบริหาร

สวนตำบลอยูแลวยกฐานะในป พ.ศ. ๒๕๔๗ อาคารดานหลังเปนหอประชุม 

และมาปรับเปนหองอาหารเปนโรงเรียนในปจจุบันไดมีการปรับไปตามสภาพ

โครงสรางเทาที่มีอยู มีพื้นที่มีโคงมีเวามีแหวงตามลักษณะที่มี ถามวามองเขา

ไปถาไมเห็นเด็กวิ่งคนสวนใหญก็จะมองวาไมใชโรงเรียน เหมือนกับอาคาร

เทศบาลของเราคนที่ขับรถผานไปมาถาไมเห็นปายเขาจะนึกวาเปนโรงแรม ซ่ึง

เปนวิธีคิดของทานนายกไพศาล จิตตะมัย เราก็ถือวาทานไดสรางไวซึ่งทาน

สมาชิกสภาฯ หลายทานที่ตนนำเรียนเมื่อสักครูอาจจะไมครบรวมทานสมพงษ  

พรหมแสงดวยเพราะเมื่อสักครูไมไดเอยชื่อทาน มีการอนุมัติงบประมาณไปตอ

เติมเสริมยอดขึ ้นมา แตถามวาโดยบริบทภูมิทัศนทั ้งหมดที ่จะเปนองค 

ประกอบในการสรางการศึกษา ความหมายของไตรยางคการศึกษาคือการ

สรางความเปนมนุษยที ่สมบูรณในอุดมคติ แตความจริงมันยากที ่ใครจะ

สมบูรณไดแตเราก็อยากจะทำใหดีที่สุด มีอาคารมีบรรยากาศที่สำคัญคือ

บรรยากาศมีวิญญาณในการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานี้สรางไมไดดวยคำพูดสราง

ไมไดดวยจอสี่เหลี่ยมแตเปนองคประกอบทั้งหมดที่คอยๆ สานตอที่เลนที่

ศึกษาที่เรียนรู กระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม สติปญญา ใหเขาเติบโตขึ้นมาเปนบุคคลคุณภาพใหกับสังคม เด็กของ

โรงเรียนเทศบาลบานเปดสามารถสอบเขาหอง Gifted ของโรงเรียนแกนนคร

วิทยาลัยได ๒ ปซอน เด็กรุ นที่ ๑ และรุนที่ ๒ ของโรงเรียนเทศบาลเรา

สามารถสรางชื่อเสียง โรงเรียนเทศบาลบานเปดในระดับศักยภาพทางวิชาการ

เปนที่ยอมรับ ครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมยอมรับ แตเขาก็ยังขาดหลายอยาง

อยูเขาเกงแตเขาอาจจะมีจุดที่เสียบางก็เปนเรื่องของเดก็ เราทำไดสวนหน่ึงใน

โรงเรียน ครอบครัวสวนหนึ่ง ชุมชนสวนหนึ่ง มันจะตองเสริมกันทั้งหมด แต

ถาเราปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตาม พรบ.เทศบาลที่ใหอำนาจเราในการ

พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุตางๆ ใหการฝกอบรมใหความรูเราทำหนาที่

ของเรา ตอนแรกตนก็สงสัยวาการปรับปรุงการใชจายในเรื่องของโรงเรียนจะ

สามารถใชเงินสะสมไดหรือไม ตนก็สงสัยจึงไดไปดูศึกษาตามเอกสารและ

ยืนยันวาใชได โดยมีหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 

๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เขาใหทิศทางในการใชจายเงินสะสมที่

จะตองเปนประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ไมเปนการใชจายในกิจกรรม

ที่ไมเกิดประโยชนหรือฟุมเฟอยเกินความจำเปน โครงการที่จะดำเนินการให 

อปท. นำเงินสะสมไปใชจายตามอำนาจหนาที่เพื่อแกไขความเดือดรอนของ

ประชาชน โดยใหความสำคัญกับโครงการดังนี ้ ในขอ (๖) ระบุไววาดาน

การศึกษา เชน การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเลน สรางปญญา
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การเรียนรู ของเด็ก หนังสือสั ่งการกระทรวงมหาดไทยไดใหกรอบมาวาถา

ทองถิ่นจะขอใชจายเงินสะสมไปใชในการปรับปรุงอาคารสถานที่ สนานเด็ก

เลนเพื่อการเรียนรูของเด็กทำไดไมผิด ตนเปนสวนหนึ่งอยางที่นำเรียนไปวา

คนเกาคนแกที่อาจจะคลุกคลีกับตำบลนี้มา ในสวนหนึ่งที่ความเปนครูเคยได

ยังชีพอยูไดโดยคาตอบแทนจากการเปนพนักงานจางตามภารกิจที ่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ไปชวย ไมไดไปสอนหรือไปใหความรูในทางวิชาการ

ลวนๆ ตนไปชวยในเรื่องของการดูแลใหครบใหคำแนะนำครูวาสิ่งที่นอกเหนือ 

จากสติปญญาแลว คุณธรรมจิตใจเขาเปนอยางไร ทักษะทางกายเขาเปน

อยางไร ทาทางเปนคนในเมืองจะพอรูวาเด็กในเมืองสวนหนึ่งความสามารถ

ทางกลามเนื้อไมดี ความสัมพันธทางกลามเนื้อระหวางแขนขาหรือการยืด

เหยียดตางๆ ไมดี เขาอาจจะถูกเลี้ยงในพื้นที่จำกัด วิธีการอบรมในครอบครัว

อะไรก็แลวแตเด็กมาเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ บางคนกระโดดตบไมได

ความสัมพันธที่จะทำใหมือชิดบนขาแยกเอามือมาแนบตัวขาชิด เด็กบางคน

ทำไมได นี้คือปญหาในเรื่องของภาษาทางการศึกษาเรียกวา ไซโคมอเตอร 

(Psychomotor) คือการเคลื่อนไหวการบังคับกลไกกลามเนื้อในรางกายเรา 

เพราะฉะนั ้นโครงการนี ้ตนมีสวนที่ไดไปดูตั ้งแตฝายบริหารจัดประกวด

ออกแบบโดยคณะสถาปตยกรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตนก็ไปดูและไป

ใหความเห็นบางตามประสาที่พอจะฝากใหกับนักวิชาการและนักศึกษาที่เขา

มาชวยกันคิด และมาถึงขั ้นตอนที่ตนไดมีโอกาสเขาไปเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็คุยแลกเปลี่ยนกันมาตลอดวาทำอยางไรสถานที่แหงน้ี

จึงจะมีวิญญาณของการเรียนรู สถานที่ตนไมเปนวัสดุเปนสิ่งปลูกสรางเปนสิ่ง

ทางกายภาพ แตสิ่งที่นอกจากน้ันจิตวิญญาณในการเรียนรู จิตวิญญาณที่จะให

เขาใฝรูเราจะชวยกันอยางไร แมกระทั่งแนวคิดในเรื่องของการใชพื้นที่ที่จำกัด

สร างสวนแนวตั ้งเพ ื ่อท ี ่จะนำผักปลอดสารพิษจากผลงานของเด ็กสง

รานอาหาร อ.กุงเผาที่อยูฝงตรงขามเทศบาลเพราะเจาของรานอาหาร อ.กุง

เผาก็เปนคณะกรรมการสถานศึกษาดวยเชนกัน แตดวยกระบวนการทั้งหมด

จะตองเริ่มจากการปรับปรุงอาคารซึ่งเปนอาคารสำนักงานเพื่อมารีโนเวทใหม 

ใหมีความพรอมมีสวน มีสนาม มีลานกิจกรรมการเรียนรูอะไรก็ตามซึ่งแปลง

รูปจากอาคารสำนักงานใหเปนโรงเรียน มองเขามาเห็นไมตองเขาไปถามก็รูวา

เปนโรงเรียน น้ีคือเปาหมายที่อยากจะฝากวาเงื่อนไขของวิธีการที่จะไดมาของ

รายละเอียดของงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทคืออะไร แบบ ปร.๔, ปร.๕ 

ไมมีใครเซ็น มันจะเปนวงจรอุบาทวไกกับไขอะไรเกิดกอนกัน ถาไมผิดตนไม

กลัวในสิ่งที่ตนจะยกมือให  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๐ 

 

นายประทีป  เสาผล     ในระเบียบวาระน้ีสุภาษิตวาไวคงจะไมผิด “รากฐานของตึกคอือิฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา” ถาเทียบไดถือเปนวาระแหงชาติก็วาได

เพราะวาการศึกษานั ้นสำคัญจริงๆ ถามวา ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั ้นแพง

หรือไม ไมเลยหากดูตามรายละเอียดในญัตติของนายกเทศมนตรีแลว งาน

ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลไมพูดในวาระนี้คงไมไดเพราะวา

ลูกๆ หลานๆ ของเราขาดโอกาส ตัวอาคารอยางที่ทานธนดล ประเสริฐทรง ได

อภิปรายไปในสวนของสมาชิกสภาฯ หลายทานไดอนุมัติงบประมาณไปในการ

กอสรางอาคารสีฟาราคาหลายสิบลานบาท เปนอาคารที่ไดมาตรฐานจนมาถึง

วันน้ีในสภาแหงนี้นำเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนการทิ้งทวน ๙๐ วัน ญัตติน้ี

สำคัญจริงๆ การทำประตู ปายดานหนาโรงเรียน ระบบพลังงานแสงอาทิตย 

โซลาเซลลติดตั้งบนหลังคาของอาคารอำนวยการ ระบบโซลาเซลลโซลารูฟ 

เปนสิ่งที่อาคารสำนักงานทั่วประเทศปจจุบันใชระบบนี้กันเกือบทั้งหมดแลว  

ถาหากวันนี้ผานสภาแหงนี้ถือวาเปนสิ่งที่สำคัญเพราะเปนการใชพลังงาน

ทดแทนคือพลังงานแสงอาทิตยและมีการปรับปรุงในหลายสวน ตนพิจารณา

แลววันน้ีที่ยืนอยูตรงน้ีในระเบียบวาระที่ ๓.๖ มาถึงขนาดนี้ตนยืนยันเพื่อลูก

เพื ่อหลานเพื ่อการศึกษาเพื่อประชาชน ตนขอสนับสนุนญัตตินี ้ของทาน

นายกเทศมนตรี  

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๑ 

 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลบานเปด จำนวน ๓๐,๐๐๐,000 
บาท (กองการศึกษา)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

 

๓.๗  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เครื่องฟอกอากาศแบบ
ตั้งพ้ืนเคลื่อนยายได จำนวน ๑๐ เครื่อง เปนเงิน ๒๐๐,000 บาท (กองการศึกษา)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นเคลื่อนยายได จำนวน ๑๐ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๐๐,000 บาท (กองการศึกษา)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระที่ ๓.๗ ในฐานะที่เปนพอคนเหมือนกัน 
นายกเทศมนตร ี วันนี้คงไดกลับบานไปบอกลูกและไดกลามองหนาลูกวาวันนี้คุณพอไดทำ

หนาที่ในการสรางโรงเรียนใหเด็กๆ ทุกคน ในฐานะคุณพอคุณแมของทุกทาน
วันนี้กลับไปเจอลูกหลานทุกทานไปบอกดวยวาวันน้ีพวกทานทำอะไรลงไป
บาง สำหรับระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองการศึกษา) โดยมี
หลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม จำนวน ๒๐๐,000 บาท รายละเอียด
ดังน้ี 

- แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

ลงทุน ค าคร ุภ ัณฑ คร ุภ ัณฑสำนักงาน เครื่องฟอกอากาศแบบตั ้งพื้น

เคลื่อนยายได ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องฟอกอากาศแบบ

ตั ้งพื ้นเคลื ่อนยายได จำนวน ๑๐ เครื ่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท  

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๙/2567 หนาที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๐๐,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ เพื่อติดตั ้งภายในหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกฟนโปง 

จำนวน ๔ เครื่อง และติดตั้งภายในหองเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล

บานเปด จำนวน ๔ เครื่อง หองเรียนคอมพิวเตอร จำนวน ๑ เครื่อง และ

หองสมุด จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อชวยฟอกอากาศกรองฝุน PM ๒.๕ และชวย

กำจัดเชื้อโรค กลิ่น และสารพิษในอากาศ 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมตัิ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๒ 

 

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี     รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๔.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๑ เสียง คอื นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เครื่องฟอก
อากาศแบบตั้งพื้นเคลื่อนยายได จำนวน ๑๐ เครื่อง เปนเงิน ๒๐๐,000 บาท 
(กองการศึกษา)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

๓.๘  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายการ รวม
เปนเงิน ๘๒,๒00 บาท (กองสวัสดิการสังคม) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายการ รวมเปนเงิน ๘๒,๒00 บาท (กองสวัสดิการ

สังคม) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอขอบคุณแทนเดก็ๆ สำหรับระเบียบวาระที่ ๓.๗ ใหเด็กๆ ไดมี  
นายกเทศมนตร ี อากาศที ่สะอาดในการหายใจ แมจิตใจที ่สะอาดตองผานการเรียนรู อีก

มากมาย ในระเบียบวาระที ่ ๓.๘ ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายการ รวมเปนเงิน ๘๒,๒00 บาท 
(กองสวัสดิการสังคม) ตนขออนุญาตใหรองนายกเทศมนตรีอธิบายชี ้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๓ 

 

นายจตุพล  สิทธิ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติ

ใชจายเงินสะสม จำนวน ๘๒,๒00 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปน 
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคม

สงเคราะห งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เครื ่องปรับ 

อากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ตั้งไว 

๒๗,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้ง

พื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เปน

เงิน ๒๗,๒๐๐ บาท 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๗/2567 หนาที่ ๖๐ ลำดับที่ ๑ (กองสวัสดิการสังคม) 

   ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวก ับสังคม
สงเคราะห งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เกาอี ้ทำงาน
สำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทำงาน
สำหรับเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เปนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๗/2567 หนาที่ ๖๐ ลำดับที่ ๒ (กองสวัสดิการสังคม) 

   ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวก ับสังคม
สงเคราะห งบลงทุน ประเภทคาคร ุภ ัณฑ คร ุภ ัณฑคอมพิวเตอร หรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
๑๕/2567 หนาที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑ (กองสวัสดิการสังคม) 

   ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวก ับสังคม
สงเคราะห งบลงทุน ประเภทคาคร ุภ ัณฑ คร ุภ ัณฑคอมพิวเตอร หรือ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท  

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
๑๗/2567 หนาที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑ (กองสวัสดิการสังคม) 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น ๘๒,๒๐๐ บาท โดยมี

เหตุผลคือ 
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๑. เครื่องปรับอากาศเครื่องเกาเปนครุภัณฑที่มีอายุใชงานเกิน ๑๐ ป 

เกิดการชำรุดบอยครั้ง การบำรุงรักษาและซอมแซมแตละครั้งมีราคาสูง จึงไม

มีความคุมคาในการบำรุงรักษาและซอมแซม 

๒. เกาอี้ทำงานสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการเพิ่มเติม

แผนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะจัดซื้อเกาอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว แตมี

การจัดทำเทศบัญญัติประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกมากอนจึงไม

สามารถนำเขาบรรจุในเทศบัญญัติไดทัน และในกองสวัสดิการสังคมเกาอี้

ทำงานสำหรับผูปฏิบัติงานมีการชำรุดและไมสามารถใชงานไดหลายตัว จึงมี

ความจำเปนตองจัดซ้ือเพื่อใหเพียงพอตอการใชงานของผูปฏิบัติงาน 

๓. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับสำนักงาน มีไมเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน

ดานเอกสาร งานธุรการตางๆ ในกองสวัสดิการสังคม 

๔. เครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA เพื ่อรองรับกับเครื ่อง

คอมพิวเตอรสำหรับสำนักงานที่ใชในกองสวัสดิการสังคม 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมตัิ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 1๐๘,๘๘๗,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๕.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ 
รายการ รวมเปนเงิน ๘๒,๒00 บาท (กองสวัสดิการสังคม) ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก 

๓.๙  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๙ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ระเบียบวาระที่ ๓.๙ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ) ตนขออนุญาตใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี ้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจายเปนรายการใหม มีรายละเอียด
ดังน้ี 

   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๔ ลานพิกเซลข้ึนไป จำนวน ๑ ตัว 
เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

   - เปนกลองดิจิตนอลมิเรอรเลส (camera digital mirrorless) 
   - ความละเอียด ๒๔ ลานพิกเซลข้ึนไป 
   - ความละเอียดที่กำหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image 

Sensor) 
   - มีระบบแฟลชในตัว 
   - สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
   - มีกระเปาบรรจุกลอง 
   - ตั้งจายตามราคาทองตลาดปจจุบัน เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมได

กำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณและมีความ
จำเปนตองจัดซ้ือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ 
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
๙/2567 หนาที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑  
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ 

บาท 

ขอโอนลดจาก  หนาที่ ๑๙๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

สถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ โครงการอบรมใหความรูดานการ

จัดทำงบประมาณ ตั ้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลัง

โอน ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลคือ 

๑. เนื่องจากครุภัณฑเดิมชำรุดและไมสามารถซอมแซมใหกลับมาใช

งานดังเดิมได 

๒. เพื ่อใชในการปฏิบัต ิงานประชาสัมพันธของเทศบาลตำบล     

บานเปด 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ซึ ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 

บานเปดเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๗ 

 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายชัยรตัน  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก 

๓.๑๐ ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กอง

ชาง) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงิน 
นายกเทศมนตร ี อุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

(กองชาง) โดยมีหลักการคือ ตามที ่เทศบาลตำบลบานเปดได โอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อไปตั้งจายเปน
รายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตจำหนายน้ำประปา หมูที่ ๑๗ บาน
เดชา (หมูบานศิริการเดน ๒) เพื่อจายเปนคาขยายเขตจำหนายน้ำประปา หมู
ที่ ๑๗ บานเดชา (หมูบานศิริการเดน ๒) ใหแกการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ขอนแกน งบประมาณ ๓,๘๔๗,๒๖๗ บาท ตามประมาณราคาของการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน  

โดยมีเหตุผลคือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา 
๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัตแิลว ดวยหลักการและ
เหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติน้ีมาเพื่อใหสภาเทศบาลตำบลบานเปด
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๘ 

 

๘.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๒ เสียง คอื  

๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี     รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจายเงินในหมวดเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

๓.๑๑ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการใชจายเงินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว รายการใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัด 

เทศบาล) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
นายกเทศมนตร ี รายการใช จ ายเง ินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนัก

ปลัดเทศบาล) ตนขออนุญาตใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี ้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ 
รองนายกเทศมนตร ี ประมาณรายการใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนัก

ปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ตามที่ สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมีมติใน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบใหเทศบาลตำบลบานเปดใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล จำนวน ๑ เครื่องแลว
นั้น แตเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการระบุคุณลักษณะของครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังน้ี 

   เร ื ่องเดิม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบ
น้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล รายละเอียดดังน้ี 

   เครื ่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๖ 
จังหวะ แรงมาไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา พรอมปมแรงดันสูง ทอสูบน้ำไมนอย
กวา ๑๖ น้ิว ติดตั้งบนเทรลเลอรสำหรับลากจูงเคลื่อนที่ไดพรอมอุปกรณ ฯลฯ 
จำนวน ๑ เครื ่องๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื ้อตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากเปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 
เปนผลิตภัณฑในประเทศหรือนำเขาจากตางประเทศ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๔๙ 

 

   แกไขเปลี่ยนแปลงเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล รายละเอียดดังน้ี 

   เครื ่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ 
จังหวะ แรงมาไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา พรอมปมแรงดันสูง ทอสูบน้ำไมนอย
กวา ๑๖ น้ิว ติดตั้งบนเทรลเลอรสำหรับลากจูงเคลื่อนที่ไดพรอมอุปกรณ ฯลฯ 
จำนวน ๑ เครื ่องๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื ้อตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากเปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 
เปนผลิตภัณฑในประเทศหรือนำเขาจากตางประเทศ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หนาที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพื่อเปนการแกไขปญหาในดานการบริหารจัดการน้ำทวมหรือ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด ตามอำนาจหนาที่แหงนัย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขปญหาอุทกภัย 

๒. เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขังหรืออุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบล
บานเปดหรือหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ขอการสนับสนุน 

ด วยหลักการและเหตุผลดังกลาวข างต น จ ึงขออนุม ัต ิแก ไข
เปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายการใช จ ายเง ินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อสภา
เทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี     รองประธานสภาเทศบาลนาย 
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๔.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๕๐ 

 

๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง แจงการปรับลดยอดลกูหน้ีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคางชำระประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๕-๒๕๖๗ 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจงการปรับลดยอดลูกหน้ีภาษีที่ดินและสิ่ง  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปลูกสรางคางชำระประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ขอเชิญฝายบริหารได

อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง แจงการปรับลดยอดลูกหน้ีภาษีที่ดินและ 
นายกเทศมนตร ี สิ่งปลูกสรางคางชำระประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

ไดอนุมัติใหปรับลดยอดลูกหนี้ตามบันทึกขอความกองคลัง ที่ กค.๒/๔๐๗/
๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับลดยอดลูกหนี้ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางคางชำระ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน 
๑๒ ราย และบันทึกขอความกองคลัง ที ่ กค.๒/๔๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
คางชำระ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย น้ัน 

   ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวถูกตองและเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑการจำหนายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้คางชำระ และวิธีการ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๒ การลดยอดลูหนี้คางชำระ 
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บขอมูลลูกหน้ีคางชำระโดยไมมีมูลหน้ี
หรือจัดเก็บขอมูลผิดพลาด และไดบันทึกบัญชีเปนรายไดประจำปไวแลว ทำ
ใหมียอดลูกหนี้คางชำระไมตรงตามความเปนจริง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้คางชำระตามความเปนจริงได โดยเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติและแจงสภาทองถิ่นทราบ ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบานเปดเพื่อทราบตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจงการปรับลดยอดลูกหน้ีภาษีที่ดินและสิ่ง  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปลูกสรางคางชำระประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ทานสมาชิกสภาฯ 

คงไดศึกษามาแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามหรือไม ปรากฏ
วาไมมี จึงไดนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป  
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เรื่องอื่นๆ หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในวันน้ีใชเวลาในการประชุมมานานพอสมควรแตขอใชเวลาอีกสักครู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในการที่จะสอบถาม เน่ืองจากมีภาคประชาชนไดสอบถามเขามาเกี่ยวกับพื้นที่

ในโซนของ ร.๘ ซึ ่งเปนเรื ่องของปญหาน้ำทวมในโซนนั้น ในสวนของภาค
ประชาชนที่ไดสอบถามเรื่องทอลอด ร.๘ จะดำเนินการเมื่อไร อยางไร ใน
รายละเอียดซึ่งชาวบานสอบถามเขามาจำนวนมาก ทางสภาฯ ไมมีขอมูลใน
สวนน้ีจึงอยากใหทางผูบริหารหรือทางกองชางที่มีขอมูลไดอธิบายชี้แจงให
ประชาชนไดรับทราบถึงโครงการดังกลาววามีความเปนไปไดและจะได
ดำเนินการเมื่อใด ในประเด็นแรกคือเรื่องของทอลอด ร.๘ ถนนมะลิวัลยมี
รายละเอียดที่พอจะชี้แจงใหกับประชาชนไดทราบหรือไมวาโครงการมีความ
เปนไปไดหรือไม อีกเรื่องหน่ึงที่มีผูสอบถามเขามาคือในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ผานมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทวมของโซน ร.๘ ที่
ทางเทศบาลไดเขารวมประชุมกับทางจังหวัด จึงอยากทราบความเคลื่อนไหว
ความคืบหนาของการบริหารจัดการน้ำในโซนนั้น ประกอบกับขอสุดทายที่
ชาวบานสอบถามมาในสวนของหนองมันปลา ซึ่งในวันนี้มีกรณีพิพาทของ
หมูบานพวงเพชรกับวัดสันติสุข และเรื่องการบริหารการจัดการน้ำในโซนน้ัน 
ซึ่งประชาชนไดสอบถามเขามาทางสภาฯ ซึ่งทางสภาฯ ไมไดรับทราบขอมูล
หรือรายละเอียดในกรณีที่จะตองดำเนินการอยางไรตอไป ซ่ึงหากมีขอมูลหรือ
สามารถที่จะชี้แจงใหประชาชนใหทราบ เพราะวามีการถายทอดสดซึ่งมีผู
รับชมผานการถายทอดสดจะไดรับทราบถึงรายละเอียดที่ตนไดสอบถามแทน
ประชาชนหรือชุมชนน้ันๆ 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป   พอดีทานนายกเทศมนตรีไมไดมอบหมายใหตอบขอซักถาม แตตนจะ 
รองนายกเทศมนตร ี ตอบในสิ่งที่ตนพอจะรับทราบ สวนเรื่องทอลอด ร.๘ น้ีขอใหทางกองชางได

อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง    ขออนุญาตอธิบายชี้แจงใหทราบเรื่องที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม 
ผูอำนวยการกองชาง วาทอ HDPE ที่จะลอดใตสี่แยกไฟแดง ร.๘ ทะลุไปหนาบานทานอัยการที่เปน

โครงการเดมิของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกนที่ไดรับงบประมาณมา 
จึงขอเรียนใหทราบวาทางคณะกรรมการของฝายโยธาพรอมผูตรวจราชการ
ของโยธาในสวนกลาง ทานไดชี้แจงมายังตนแลวซึ่งตนไดแจงไปทางผูบริหาร
คือทานนายกเทศมนตรีวาเขาจะยายโครงการนี้ออกไปกอน เขาจึงระงับ
โครงการดังกลาวไปกอนแตมีการเพิ่มโครงการในการประชุมครั้งที่ผานมา ซ่ึงมี
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รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนมาติดตามงานเรื ่องนี้ที่น่ีเมื ่อประมาณ ๒ 
อาทิตยที่ผานมา ซ่ึงทานประจวบ รกัษแพทย รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
มาพรอมดวยคณะ ในวันนั้นทานรองเอกรัฐก็ไดเขารวมประชุมพรอมกับตน
ดวยเชนกัน เขาไดระงับโครงการนี ้ไว กอนแลวไปเพิ ่มเปนทอเดิมที่เคย
ออกแบบไวอยูบริเวณมะลิวัลยคารแคร เขาจะทำทอลอดใหลงบึงหนองโคตร 
จะใชงบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะมีการเพิ่มงบประมาณ
ในการออกแบบทำเสริมประตูน้ำของทางเทศบาลเราที ่ส ูบอยู ท ุกวันน้ี 
ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐-๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะทำการวางทอ Box 
culvert คูดวย ตนจึงขอนำเรียนทานประธานสภาฯ ที่ไดสอบถามวา ร.๘ จะ
ดำเนินการชวงไหนตอที่จะดันทอลอดตอไป เขาหยุดไวตรงนั้นแลวบริเวณที่
ขายรถมือสอง จึงขอแจงใหพี่นองประชาชนไดรับทราบดวยวาเขาระงับไวกอน 
แลวไปทำบริเวณมะลิวัลยคารแครโดยใชงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตนจึงขออนุญาตนำเรียนเพียงเทาน้ี 

นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป   ตนขออธิบายชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำซ่ึงใน 
รองนายกเทศมนตร ี วันที่เขาประชุมกันเปนเพียงแนวทางการบริหารแตยังไมไดรายละเอยีดมาก มี 

ประมาณ ๗ จุดที่ยังหารือกันอยูแลวก็หาแบบกัน มีทั้งปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.) ทั้งจังหวัด และอีกหลายหนวยงานมารวมกันหารือ สุดทาย
แลวก็คือติดที่แบบยังหาใครที่จะทำแบบยังไมได ยังหารือกันอยูวาใครจะเปน
คนใหความอนุเคราะหเรื่องแบบ สวนงบประมาณน้ันทางจังหวัดก็จะจัดสรรมา
ให อีกประเด็นคือเรื่องของหนองมันปลานั้นเราไดหารือกับทางกองชางแลว 
ทางคณะทำงานไดพิจารณาแลวนาจะไดมีการขุดลอก แตอาจจะไมเขาไปขุด
ลอกบริเวณที่มีขอพิพาทเพราะยังมีประเด็นกันอยู ความจริงเราก็ยินดีแต
เน่ืองจากขอพพิาทยังไมสิ้นสุด ตนจึงขอนำเรียนเพียงเทาน้ี 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนขอปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหารเกี่ยวกับเรื่องรานอาหารริมบึง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หนองโคตรแถวๆ รานแจวฮอนรีแล็กมาจนถึงเซเวนซอยแวดู ที่มีรานคายื่น

ออกไปทางถนนสาธารณะที่เปนคลองระบายน้ำมีอยู ๓ ราน จึงอยากใหทาง
ผูบริหารใหไปดำเนินการใหดวยเพราะวาถาหากเราไมดำเนินการอะไร รานอื่น
ที่เขากำลังทำอยูในบริเวณริมบึงหนองโคตรเขาเห็น ๓ รานนี้ทำได รานอื่นก็
อาจจะทำเชนเดียวกัน จึงขอฝากทางคณะผูบริหารพิจารณาดำเนินการดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป   ทางคณะผูบริหารรับทราบและจะใหทางกองชางลงพื้นที่ไปตรวจสอบ 
รองนายกเทศมนตร ี รวมกับทางเทศกิจดวย ซ่ึงอาจจะเกี่ยวกับกองสาธารณสุขฯ ดวยเชนกัน 
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นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายสุพล  โตะปง   ตนมีขอสงสัยฝากไปทางผูบริหารใหเขาไปตรวจสอบบริเวณหนองจิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เพราะตนมองเห็นวาหนองจิกไมเคยเห็นเปนรานคาแตวันน้ีมีรานคา ตนจึง

ฝากทางเทศบาลไปตรวจสอบดวย ตนก็ไมทราบทั้งที่เปนสมาชิกสภาฯ ที่
อาศัยอยูในหมูบานนั้น จนมีคนมาซักถามตนวาถาทำไดเขาก็จะทำเหมือนกัน 
เขาก็จะไปเปดรานขายของเชนเดียวกันที่ริมหนองจิกติดกับถนนศรจีันทร ตน
ขับรถผานไปแตไมเคยไปสอบถามวามาขายของบริเวณนี้ไดอยางไร ตนจึงขอ
ฝากคณะผูบริหารใหไปตรวจสอบดวย 

นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป    ตนรับทราบและจะแจงใหงานเทศกิจออกไปตรวจสอบใหวามีการ 
รองนายกเทศมนตร ี ลุกล้ำที่สาธารณะไดอยางไร และเขาทำประโยชนในที่สาธารณะไดหรือไม 

อยางไร 

นายชัยรัตน  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เรื ่องอื ่นๆ เพิ ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี การประชุมสภาเทศบาล สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น 
๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุม
แลว และขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๒  น.  

 
 
 
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๕๔ 

 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งน้ีถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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